



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 ธันวาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ส่งออกยางพารา 1.4 แสนตัน	แนวหน้า
2. 'สุริยะ' ยันชัต มติ คกก. วัตถุประสงค์ราย	แนวหน้า
3. หยุดพุดครั้งแรกให้ 50 ล้าน ถ้าเลิกมีเสนอหลายร้อยล้าน	ไทยโพสต์
4. เลื่อนแบนสารพิษ 'สุริยะ' ลั่น มติ กก. ถูกกฎหมาย	เดลินิวส์
5. 'สุริยะ' ยันมติเลื่อน 3 สาร 'ถูกต้อง'	กรุงเทพธุรกิจ
6. ชัชชาติประกาศชิงผู้ว่ากทม.ลงอิสระ - ไม่จำกัด พท.	ข่าวสด
7. รัฐบาลไร้เสถียรภาพ - สภาโรงเหล้าเถื่อน ฉุกเฉินเมืองไทยจมถึงความขัดแย้ง	ไทยโพสต์
8. คอถัมภ์: บนความเคลื่อนไหวสุดสัปดาห์: ไม่เอา 'ลุงตู่' หรือจะเอา 'ลุงแม้ว'	กรุงเทพธุรกิจ
9. พรรคร่วม 'รั้ว' วิกฤตศรัทธา 'รัฐบาล'?	กรุงเทพธุรกิจ
10. 'สุริยะ' กร้าว ยึด - แบนสารพิษ มติถูกต้อง	ไทยรัฐ
11. ล้มแบน 3 สารพิษ ส่อหนังยาว สุริยะได้วุ่นเสียหนู - มติถูก กม.	มติชน
12. พท. ทำบึกตู่หา 250 สส. ล้มญัตติ.44	ข่าวสด (กรอบบ่าย)

ส่งออกยางพารา1.4แสนตัน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าว รายงาน ภายในงาน Thailand Rubber Expo เมืองทองธานี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วม เป็นสักขีพยานบันทึกความเข้าใจเพื่อ ความร่วมมือทางด้านธุรกิจ รวม 2 ชุด แบ่งเป็น MOU ระหว่างการยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) กับบริษัท เอกชน 5 ฉบับ และ MOU ระหว่าง สหกรณ์กองทุนสวนยางกับภาคเอกชน 4 ฉบับ โดยมีการเซ็นข้อตกลง MOU ทั้งหมด 9 ฉบับ สร้างมูลค่าส่งออกยาง 140,000 ตัน รวม 8,070 ล้านบาท

นายจรินทร์กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กยท.และกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีความตั้งใจในการทำงานตาม นโยบายรัฐบาล สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU 9 ฉบับ มีมูลค่าการส่งออกยางพาราประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ

140,000 ตัน มูลค่าทั้งหมด 8,070 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตภายในงาน Thailand Rubber Expo เพิ่มเติมอีกด้วย โดยหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะมียอดการ ส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีส่วน ของยางพาราได้มีการเซ็นข้อตกลงไปแล้ว ทั้งหมดเป็นมูลค่า 34,000 ล้านบาท

ด้านนายจรัญกฤษณ์ นवलพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการ กยท.ได้ลงนามบันทึก ความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้าน ธุรกิจระหว่าง กยท.กับบริษัทเอกชนรวม 5 ฉบับ โดยกล่าวว่า การเปิดเวทีลงนาม MOU ทั้งหมดรวม 9 ฉบับ ในการจัดงาน Thailand Rubber Expo วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกยางพาราให้มากขึ้น และเป็น การเร่งรัดการระบายสต็อกยางพารา เพื่อยกระดับ ราคาของพารา รวมถึงช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน

'สุริยะ' ยันชัด มติคกก. วัตถุอันตราย ประเด็นปรับแบน 3 สาร ชี้ถูกระเบียบ-กฎหมาย 'วิษณุ' ระบุเปลี่ยนได้

“สุริยะ” มั่นใจมติคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายชุดใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับการ
แบน 3 สารพิษ ที่ให้เลื่อนการแบน
ออกไป 2 ตัว และอีก 1 ตัว ให้จำกัดการใช้
▶▶▶ ต่อ : 3 สาร - หน้า 10

3 สาร

ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและ
ขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่าง ขณะที่ “วิษณุ”
การันตีคณะกรรมการฯ ชุด “สุริยะ”
กลับมติเดิมได้ เหตุของเก่ายังไม่มียุทธ
ทางกฎหมาย เพราะยังไม่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เนะใครสงสัยยื่นถาม
กฤษฎีกาได้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายสุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมขอยืนยันว่ามติ
การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ชุดใหม่ที่มีมติเป็นประธานเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นมติที่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนกฎหมาย และได้เข้าใจผิดตามที่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรมว.สาธารณสุขได้กล่าวอ้าง เนื่องจาก
ได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วม
ประชุมในวันดังกล่าวแล้ว ว่าที่ประชุมฯ
ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตาม
กฎหมายทุกอย่าง

“การประชุมมีมติและถูกต้องอย่าง

แน่นอน และได้เข้าใจผิดอย่างที่มีการ
กล่าวถึง เพราะได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมาย
ที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้ว ว่าที่ประชุมฯ
ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตาม
กฎหมายทุกอย่างแล้ว อย่างไรก็ตาม ผม
ขอยืนยันอีกครั้งว่ามติดังกล่าวถูกต้อง”
นายสุริยะ กล่าว

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับ
มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มี
มติเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา ได้กำหนดวัตถุอันตราย
พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็น
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนด
ระยะเวลาบังคับใช้ เลื่อนจาก 1 ธันวาคม
2562 เป็น 1 มิถุนายน 2563 ส่วน
วัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้ใช้มาตรการ
จำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
พร้อมทั้งมอบหมายให้ กรมวิชาการเกษตร
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ
มาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือ
วิธีการอื่นที่เหมาะสม รวมถึงลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อไป และให้นำเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาภายใน 4 เดือน นับจากวันที่มีมติ

โดยก่อนหน้านี้นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
สาธารณสุข ย้ำว่าได้คุยกับนายสุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แล้ว ซึ่ง
นายสุริยะเข้าใจว่า การที่พูดออกไปโดย
ไม่มีใครโต้แย้ง สามารถเป็นมติได้ และ
อาจไม่สามารถใช้ได้ในยุคสมัยนี้ ซึ่งได้
เสนอไปยังนายสุริยะแล้วว่าเพื่อความ
ชัดเจน ต้องเปิดให้มีการโหวต ย้ำว่า
ประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด แต่
เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาต้องโหวตให้ชัดเจน

ทางด้าน นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง
ข้อถกเถียงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ที่มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม
เป็นประธาน จะสามารถลงมติเดิม
ที่ประชุมกันก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ ถ้า
ถามว่าลงมติกันได้หรือไม่ ต้องตอบ
ว่าได้ แต่เขาจะลงหรือไม่นั้นตนไม่รู้ และ
ยังสับสนอยู่ ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่าการที่
คณะกรรมการฯ ชุดเดิมมีมติไปเมื่อเดือน
ตุลาคมนั้น เป็นกรรมการตาม พระราช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตรายฉบับเก่า
แต่ต่อมา พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีผลประกาศใช้
บังคับออกมา องค์ประกอบกรรมการเก่ากับ
องค์ประกอบกรรมการใหม่ มันเปลี่ยนไป

นายวิษณุกล่าวต่อว่า เดิม
คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธาน แต่ฉบับใหม่ มี
รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน เพราะฉะนั้น
ที่มีการประชุมครั้งล่าสุดเป็นการประชุม
คณะกรรมการชุดใหม่และเป็นการประชุม
ครั้งแรก ซึ่งมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเข้ามา
มีคนมากขึ้น ซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนมติได้
แต่จะเปลี่ยนหรือไม่ หรือเป็นมติหรือไม่
ตนไม่ทราบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่จะมีมติใหม่
ออกมา และเป็นการพิจารณาเรื่องเดียวกัน
จำเป็นต้องยกเลิกมติเก่าก่อนหรือไม่
เพราะไม่เช่นนั้นจะเหมือนเป็นการซ้อน
มติกัน นายวิษณุกล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะ
มติเก่ายังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้น คณะกรรมการชุดใหม่เขามีสิทธิ
ที่จะมีมติได้ เพื่อที่จะลงประกาศให้มัน
ถูกต้อง แม้ว่ามติของคณะกรรมการฯ
ชุดเก่าจะระบุชัดเจนให้มีผลในวันที่ 1
ธันวาคม ก็ตาม เพราะถือว่ายังไม่มียุทธ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14097

Col.Inch: 56.57 Ad Value: 70,712.50

หน้า: 1 (ล่าง), 10

PRValue (x3): 212,137.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'สุริยะ'ยื่นชัด มติคกก.วัดถุอินทราย

ในทางกฎหมาย ซึ่งที่บอกว่ายังไม่มีผล
ในทางกฎหมาย เพราะว่ายังไม่ถึงวันที่
1 ธันวาคม นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ
ก็สามารถเปลี่ยนมติได้

เมื่อถามว่า หากทางพรรคภูมิใจไทย
อยากให้มีการตีความเรื่องให้ชัดเจนจะ
ทำได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า หากใคร
สงสัยสามารถส่งให้มีการตีความได้ โดย
ยื่นสอบถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา

หยุดพูดครั้งแรกให้ 50 ล้าน ถ้าเลิกมีเสนอหลายร้อยล้าน

พ ผลการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 27 พ.ย. สุดท้ายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดก่อนหน้า ที่ได้มีมติเมื่อ 22 ต.ค. ให้มีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 เพราะผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ 27 พ.ย. ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว. อุตสาหกรรมเป็นประธาน กลับพลิกท่าทีด้วยการอนุญาตให้มีการใช้ไกลโฟเซตต่อไป และยืดเวลาการบังคับใช้การแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไปอีก 6 เดือน

มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งรับผิดชอบกรมวิชาการเกษตรและผลักดันให้มีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดมาโดยตลอด กล่าวให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นกับสื่อหลายแขนง ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ 27 พ.ย. ที่ทำให้การแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดไม่เกิดผลในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ว่า เมื่อมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกมาอย่างไรก็ต้องเคารพมติ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มิมติที่เป็นทางการออกมา เพราะฉะนั้นขณะนี้ต้องเดินทางไปตามมติเดิมที่มีผลทางกฎหมาย และส่วนตัวไม่ได้เคยคิดทักหลังใคร ก็เลยไม่ได้คิดว่าใครจะมาหักหลัง วันนี้ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าใครทำหน้าที่อย่างไร และระบุดอนหนึ่งว่าพร้อมขอรับผิดชอบหน่วยงานใหม่ใน ก.เกษตรฯ โดยจะขอดูแลหน่วยงานอื่น เช่น กรมชลประทาน ส่วนกรมวิชาการเกษตรก็นำเงินไปเพราะกำกับดูแลไม่ได้ คนที่คิดว่ากำกับและสั่งการได้ก็เอาไปดูแลเลย เพราะผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในกระทรวงเกษตรฯ อยู่แล้ว ส่วนหลังจากนี้จะเดินทางไปอย่างไร สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้



ขณะที่ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทยโพสต์ ซึ่งสัมภาษณ์ก่อนที่คณะกรรมการวัดอุอันตรายจะมีท่าที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา **มัญญา-รมช.เกษตรฯ** กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลักดันให้มีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดให้ฟังว่า สำหรับปัญหาอุปสรรคถามว่าเยอะไหม ก็บอกได้เลยว่าเยอะ ถามว่าสะท้อนใจไหมก็ตอบว่าสะท้อนใจ คุณอนุทินชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุขและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พูดกับคนใกล้ชิดว่า **ต้องยอมรับว่ารมต.มัญญาเป็นคนแข็งมาก** คำว่าแข็งหมายถึง เพราะไหนจะโดนคนรอบข้าง คนที่ไม่เข้าใจคนมาคอมเมนต์ต่างๆ ไหนจะผลประโยชน์ต่างๆ

“ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ผลประโยชน์มัน

หลายหมื่นล้านบาท จึงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพราะการที่มีผลประโยชน์หลายหมื่นล้านบาท มันก็ต้องมีวิธีการหลายวิธีการ อย่างน้อยๆ มาทางเราไม่ได้ ก็ไปหาอีกสิบคนที่ยอมรับ แล้วสิบคนนั้นก็มาลงอยู่กับเราคนเดียว เราก็เคยเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย แต่ก็พบว่าที่คอมเมนต์กันไม่รู้ที่มาที่ไป แต่เมื่อเราก้าวเข้ามาแล้ว เราก็พร้อมยอมรับสิ่งที่จะมาคอมเมนต์เรา แต่ขออย่างเดียวอย่าให้สะท้อนมาถึงครอบครัว และอย่าใช้คำหยาบเราไม่ชอบให้มาคอมเมนต์ถึงครอบครัวเรา เราไม่ชอบ”

มัญญา กล่าวต่อไปว่า หากจะว่าก็ขอให้มาลงที่เรา เราก็ติดตามตลอดความเห็นต่างๆ แต่เราอยากให้เกษตรกรออกมา ไม่อยากให้เซลล์ขายสารเคมีออกมา เพราะอย่างไรก็ตาม คนที่ออกมาคัดค้านการแบนสารพิษ

แล้วมาเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอยู่ครั้งนักข่าวถามอธิบดีในกระทรวงว่าอธิบดีหายไปไหนมา อธิบดีบอกไปทำเกษตรอินทรีย์มา นักข่าวก็ถามต่อ แล้วท่านใช้สารเคมีไหม เขาก็ตอบไม่ได้ใช้ นักข่าวก็ถามต่อ เมื่อไม่ได้ใช้แล้วจะมาต่อต้านที่เราจะแบนสารทำไม เขาก็ตอบก็ทำมันครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น เรากำลังเหมือนกัน

...แล้วบางคนแบบว่าทำผักปลอดสารเคมี ผักปลอดภัย แต่กลับมาต่อต้านเรา คือหากมีใครทำเกษตร แล้วถามว่าจะกลับมาอีกไหม กลับขึ้นป้ายเปิดเผยไปเลยไหมว่าที่ทำเกษตรดังกล่าว ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพราะอยากจะถามหากบอกแล้วใครจะทาน พืชผักผลไม้ในแปลงนั้น ใครจะเดินผ่านแถวนั้น หากมีการขึ้นป้ายแบบนั้น ผู้บริโภคเขาจะได้อะไรเลือกตัดสินใจ หรือพืชผักผลไม้ที่นำมาขาย ก็เขียนปิดไว้เลยว่า เป็นพืชผักผลไม้ที่มาจากพื้นที่ซึ่งใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว ก็อยากจรรู้แล้วใครจะซื้อหากเขียนปิดไว้ คือปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เป็นปุ๋ยที่ดี

บางคนชอบไปพูดกันว่า นักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นรัฐมนตรีจะรู้อะไร ก็อยากบอกว่า นักการเมืองท้องถิ่น ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหน จะขึ้นมาได้เลย เพราะความจริง เราก็รู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ก็เชื่อแล้วเหมือนพระเจ้าส่งเรามาอยู่กระทรวงนี้เลย บางทีเราก็คุยกับพี่ชาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ ก็ถามเขา พี่ไหนองแหม่มมาทำอะไรที่นี่ มาให้เราอยู่ตรงนี้ เขาก็ขำใหญ่เลย เพราะเราเป็นคนทำอะไรแล้วเราทำจริง

เบื้องหลังข้อแบนสารพิษกับข้อเสนอเพื่อล้มแนวคิด

มัญญา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ก็ได้คุยกับพี่ชาย เขาก็เล่าให้ฟังว่า มีคนไปหาพี่ชาย เสนอยอดเงินผ่าน ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นร้อยๆ ล้านๆ เลย แต่เขาบอกไปว่า คุณอย่ามาพูดเลย ผมไม่เอาอยู่แล้ว ผมไม่มีทางไปเสนอรัฐมนตรี ไม่กล้าพูดด้วย เพราะน้องสาวผม หากเขาคิดว่าสิ่งนั้นมีความถูกต้อง แล้วสิ่งไหนที่เขามุ่งมั่น เขาก็ต้องศึกษามาก่อนอยู่แล้ว เพราะผมก็เห็นว่ามันมีพิษ มันเหมือนยาพิษเลย

-แล้วส่วนตัวรัฐมนตรีมัญญาเคยมีคนมาหา มาลอบบี้ มายื่นผลประโยชน์อะไรให้ใหม่ในเรื่องการแบนสารพิษ?

มีค่ะ มี คือขอให้หยุดพูดครั้งแรก ก็ระดับทำสิบล้านแล้ว เป็นร้อยล้าน ถ้าหยุดงานนี้ เลิกเรื่องนี้ได้ มีการเสนอกันเป็นหลักหลายร้อยล้านเลย แต่เราบอกไม่ได้ เพราะศักดิ์ศรีมันมากกว่าเงิน เพราะพี่น้องเกษตรกรสำคัญที่สุดอยู่แล้ว เราอยู่ตรงนี้ ชื่อก็บอกอยู่แล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมาย เราเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เราต้องช่วยเกษตรกร เราต้องดูแลเกษตรกร ชื่อบ่งบอกอยู่แล้ว

-ก็คือมาติดต่อ ยื่นเงื่อนไขเพื่อขอให้ล้มเลิกเรื่องการแบนสารพิษ?

ก็มาขอให้ล้มเลิกเรื่องนี้กันเยอะ บิบหลายอย่าง มีการบิบ และใช้วิธีการหลายๆ อย่าง บางคนไม่ให้ความร่วมมือ ทำกันเยอะ แต่คนที่ เป็นเจ้านายคน ไม่มีใครทำลายลูกน้องตัวเอง เพราะบางอย่างก็ไม่สามารถพูดได้ เรากำกับดูแลอยู่ เราก็เจอหลายอย่าง แต่เราก็ไม่สามารถ ลือออกไปให้ทุกคนรู้ได้

-ช่วงที่ทำเรื่องนี้เคยเครียดถึงกับต้องเข้า

“ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ผลประโยชน์มันหลายหมื่นล้านบาท จึงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพราะการที่มีผลประโยชน์หลายหมื่นล้านบาท มันก็ต้องมีวิธีการหลายวิธีการ...มีคนไปหาพี่ชาย เสนอยอดเงินผ่าน ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นร้อยๆ ล้านๆ เลย แต่เขาบอกไปว่าคุณอย่ามาพูดเลย ผมไม่เอาอยู่แล้ว ผมไม่มีทางไปเสนอรัฐมนตรี”

“คือขอให้หยุดพูดครั้งแรกก็ระดับห้าสิบล้านแล้ว เป็นร้อยล้าน ถ้าหยุดงานนี้ เลิกเรื่องนี้ได้ มีการเสนอกันเป็นหลักหลายร้อยล้านเลย แต่เราบอกไม่ได้ เพราะศักดิ์ศรีมันมากกว่าเงิน พี่น้องเกษตรกรสำคัญที่สุด...ก็มาขอให้ล้มเลิกเรื่องนี้กันเยอะ บิบหลายอย่าง มีการบิบและใช้วิธีการหลายๆ อย่าง...บางคนก็มาหาว่าเราทำเรื่องนี้เพื่อจะตี เพื่อเอาผลประโยชน์เข้ามา ตีเหมือนจะเรียกเงิน หรือบางคนก็ไปพูดว่าเงินมาไม่ถึง เพราะเงินผ่านกันมาหลายทอด แต่เงินไม่มาถึงเรา เราก็เลยจะแบนสารเคมีทั้งสามชนิด”

พักรักษาอาการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง?

วันนั้นเรารู้สึกปวดหัว มึนกดตันหลายอย่าง เราก็ไปหาหมอ หมอตรวจแล้วบอกว่าความดันขึ้นเยอะมาก ขอให้นอนโรงพยาบาล เราก็บอกไม่ขอนอน แต่คุณหมอก็ยืนยันต้องพักดูอาการ แล้วเชื่อไหม ตอนที่ไปพักรักษาตัว เจอหมอที่โรงพยาบาล แต่ละคน หมอต่างมาบอกว่า “ขอบคุณรัฐมนตรี ขอบคุณมากเลยที่จัดการเรื่องนี้ให้ เพราะพวกหมอเองทำไม่ได้” เขาก็บอกหมอกันเองไม่ได้ ต้องยอมรับเลยว่าหมอทั้งประเทศไทยมีแนวทางเดียวกันหมดก็คือ ไม่อยากให้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดมีอยู่ในประเทศไทยแล้ว มันนานเกินไปแล้ว

-ตัวเองเคยมีใครซื้ออะไรไหม หรือคนรอบข้าง?

คนรอบข้างจะรู้เรื่องดี ก็จะแบบต่อๆ กันมา อย่างเราเอง มีผู้ใหญ่ระดับประเทศเลย ไปเจอทำงานหนึ่ง “เขาบอกรัฐมนตรีรู้ไหม สารพิษพวกนี้ งบประมาณของเขา แคปีหนึ่ง มากกว่างบประมาณประเทศเราสามปี” เราบอกขนาดนั้นเลยหรือ แล้วเขาก็บอก รัฐมนตรีก็ระวังจะเจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอ เราก็บอกไปว่า “คงไม่หรอก เราไม่ได้คิดอะไร” และตอนใหม่ๆ ก็มีผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือโทรศัพท์มาบอก “รัฐมนตรีระวังนะ จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นาน” เราก็บอกไม่เป็นไร เราก็ก่อนไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ว

เพราะเราคิดว่าหากเราทำสิ่งที่ดี แล้วหากจะเกิดอะไร ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว เขาก็บอกอีกว่า “คนที่คิดจะทำเรื่องนี้ ไม่ใช่รัฐมนตรีคนแรก” ทุกคนทำเสร็จแล้วก็เงียบ

บางคนก็มาหาว่าเราทำเรื่องนี้ เพื่อจะตีเพื่อเอาผลประโยชน์เข้ามา ตีเหมือนจะเรียกเงินหรือบางคนก็ไปพูดว่า เงินมาไม่ถึง เพราะเงินผ่านกันมาหลายทอด แต่เงินไม่มาถึงเรา เราก็เลยจะแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด อะไรแบบนี้ แล้วก็อีกบอกกว่า เตี้ยวกี่เงียบ เตี้ยวจเงินเข้าไปหน่อย เตี้ยวกี่เงียบ อะไรแบบนี้ ตอนที่เราริเริ่มทำเรื่องนี้หลายคนก็เฝ้าดู ยังไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามาร่วมสักเท่าไร

เป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งหมด เพราะเราคิดว่าเวลาเราทำอะไร โดยเรามีจิตใจที่ดี มีความมุ่งมั่นที่ดี ก็คิดว่าผลตอบแทนก็น่าจะออกมาในแนวทางที่ดีอยู่แล้ว

ทำไมต้องต้านสารพิษ?

มัญญาเล่าปมที่มา

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไม ร.ม.ช. เกษตรฯ คนนี้ถึงออกมาเดินหน้าให้มีการแบนสารพิษ เราเลยถามถึงจุดสนใจในเรื่องนี้ว่าเกิดจากอะไร มัญญา เล่าที่มาที่ไปให้ฟัง โดยเล่าย้อนหลังไปถึงชีวิตในวัยเด็กจนถึงช่วงเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี โดยบอกว่า เรา

ไม่ได้เป็นคนเมือง เป็นเด็กต่างจังหวัด ตั้งแต่เด็กๆ เลย การพัฒนาเมืองก็ไม่ได้มาก เราเป็นเด็กอุทัยธานี ก็เห็นต้นข้าว เห็นท้องนา เพราะที่อุทัยธานีทำนาถักกลางเมือง แต่ทำนาถักในตัวจังหวัดเลย อย่างบ้านก็ติดทุ่งนา ก็เห็นการทำนาตั้งแต่เด็ก เห็นปลาในนา แม่น้ำตอนน้ำท่วมในต่างจังหวัดยุคสมัยเราเป็นเด็กๆ น้ำยังใสเลย เห็นขนาดเห็นปลาได้เลย

ต่อมาเมื่อเติบโตขึ้นแล้วกลับไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ซึ่งแม้จะเป็นนายกเมือง แต่ก็ไม่ได้อยู่แต่ในเมือง เพราะก็มีภารกิจเชื่อมโยง ไม่ว่าจะปอบต.หรือเทศบาล ก็จะมีการติดต่อประสานงานกันตลอด เพราะเรามีเครือข่ายกันเยอะ

ในตอนสมัยเราเป็นนายกเทศมนตรี เวลาเจอคนที่เสียชีวิตในโอกาสต่างๆ ว่าเป็นอะไรตาย เขาก็จะตอบว่า เป็นมะเร็งตาย ตอนแรกเราก็คิดว่าการเป็นมะเร็ง คือการเป็นมะเร็งแบบทั่วๆ ไป จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปร่วม 3 ปี เราก็เริ่มถามว่าทำไมคนในบางหมู่บ้านที่อุทัยธานีเป็นมะเร็งเสียชีวิตกันเยอะมากในบางหมู่บ้าน ก็มีคนในพื้นที่ เช่น นายก อบต. ก็บอกว่า นายกเทศมนตรีรู้ไหมบ้านเราเขาฉีดยาฆ่าหญ้าเยอะ เราก็กถามกลับว่า “ฉีดยาอะไร” เขาก็ตอบว่า “ก็ฉีดยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง” เราก็กถามกลับว่า แล้วฉีดทำไม เขาก็กบอกว่า “มันเป็นวิถีของชาว

บ้านเขาไปแล้ว” เราก็กถามกลับว่า “แล้วทำไมไม่เลิก อย่างอื่นไม่มีใช้หรือ” เขาก็บอกว่า “มันง่ายและรัฐบาลสอนให้ทำแบบนี้”

...เราก็เห็นสิ่งนี้มานานมาก จนกระทั่งเด็กที่ใกล้ชิดกับเรา เขามามอบว่าจะไปเผาศพญาติเป็นมะเร็งที่ลำคอ เขาก็บอกว่าฉีดยา แม่แม่จะบอกแล้วว่าไม่ให้ฉีด แต่ก็ไม่เชื่อกัน ก็เห็นปัญหาแบบนี้มาตลอด จนเคยนึกอยู่วันหนึ่งว่า หากวันหนึ่งข้างหน้า หากเราได้เป็นใหญ่เป็นโตในรัฐบาล จะเข้าไปเลิกสารพวกนี้ให้ได้เลย เอามาฉีดกันได้อย่างไร อย่างเล่าให้ฟัง ตอนเป็นนายกเทศมนตรี เคยมีคนในพื้นที่นำผักมาให้กิน รู้ไหมเขาพูดกับเราว่าอย่างไร เขาบอก ท่านนายก อันนี้ไม่ได้ฉีดยานะ นำมาให้ท่านกิน ท่าน มีนำสับปะรดมาให้แล้วบอกว่าที่เก็บมา มาจากแปลงที่ไม่ได้ฉีดสารเคมี นำมาให้ท่านกิน ท่าน เราก็กเริ่มเอะใจ เราก็กถามทำไมเอามาให้ท่าน เขาก็กบอก แปลงนี้ไว้ทานเอง ไม่ได้มีฉีดยา

เราก็กเริ่มเห็นแล้วว่า มีการแบ่งแยกกันเกิดขึ้นว่าแปลงนี้ฉีดยา อีกแปลงไม่ได้ฉีด เพราะคนฉีดเองเขาก็กเริ่มรู้ปัญหาแล้ว ซึ่งแม้จะมีความพยายามป้องกันอันตรายในการฉีด แต่ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ แม้จะมีการอบรมความปลอดภัยให้เกษตรกร เช่น การใส่ถุงมือหรือการใส่ตัวคลุมขณะฉีดสารเคมี เหมือนในต่างประเทศ มันไม่มีหรอก มันเป็นไปได้

สารเคมีมันมีพิษทั้งหมด แต่จะมากหรือน้อย อยู่ที่ยอมรับได้แค่ไหน ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องการพยายามให้แบนสารพิษที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเราเอง เพราะเราได้เห็นมันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เราไปเผาศพคนที่เสียชีวิตจากเรื่องนี้ เราก็กเผาด้วยมือเราเอง ประชาชนเกษตรกร ก็บอกเจ็บป่วย เสียชีวิต เพราะได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี เขาก็กพูดกันแบบนี้ บางครอบครัว เวลาไปเยี่ยมที่บ้านเขา เห็นกระทั่งยี่ห้อ มีการนำสารเคมีไปไว้ใต้เตียง

-หลังเข้ามาเป็นรัฐมนตรี กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร จุดเริ่มต้นในการผลักดันให้มีการแบนสารพิษ?

ก็พอเข้ารับตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็มีแนวคิดเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไร ก็คิดเรื่องการแบนสารเคมีพิษทั้ง 3 ชนิดจะเริ่มต้นอย่างไร ก็ทำงานอยู่ได้ประมาณไม่ถึง 1 เดือน วันหนึ่งเลิกประชุม ครม.ที่ทำเนียบรัฐบาล ก็เดินลงมา ก็มีคนข่าวมาสัมภาษณ์เรื่องต่างๆ ก็เลยบอกกับ

สื่อไปว่า มีแนวคิดจะแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าว นักข่าวก็งั้นกั้มาก แล้วก็ถามกลับมาว่า จะทำหรือ แล้วจะใช้เวลานานขนาดไหน ก็บอกว่าปีหน้าเข้าไป ขอเป็นสิ้นปีนี้แล้วกัน ก็มีความมุ่งมั่น แต่บางคนที่คิดว่า เร็วเกินไปกับการที่จะมาแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ทั้งที่เพิ่งมาเป็นรมช.เกษตรฯ ได้แค่ไม่นาน แต่คนที่พูดแบบนั้นเขาคงไม่ได้คิดว่า ก่อนหน้านั้นเรามาจากนายกเทศมนตรี เราผ่านอะไรมาเยอะ เราเห็นจากเรื่องจริงก็มากมาย

ที่สำคัญคุณอนุทินก็เป็นแรงผลักดันที่ดีมาก ที่ยึดหลักเรื่องสุขภาพ มีข้อมูลต่างๆ เพราะเราสัมผัสจากเรื่องจริง เราเห็นจริง แต่คุณอนุทินใช้หลักทางวิชาการ เพราะอยู่กระทรวงสาธารณสุข อยู่กับหมออะไรต่างๆ ในกระทรวงที่ก็จะนำข้อมูลต่างๆ มีนักภาพผู้ได้รับผลกระทบมาให้เห็น คุณอนุทินเห็นก็ตกใจ ตัวคุณอนุทินก็ถามเราหลายครั้งว่า **รัฐมนตรีมันนโยบายจะแบนสารเคมีเนอะ แะใจนะ แล้วหากมีใครมาขอกับรัฐมนตรี จะว่าอย่างไร** เราก็กตอบยืนยันไปเลยว่า “เราทำแน่ รับรองไม่มี ทำแน่” คุณอนุทินยังตอบกลับ “หากรัฐมนตรีทำได้ รัฐมนตรียอด” เพราะก็ต้องเข้าใจว่า เรื่องนี้การตัดสินใจเป็นเรื่องของแต่ละกระทรวง ก็ไม่อยากจะก้าวก่าย เพียงแต่หากมาแนวเดียวกันก็จะได้เดินคู่ไปด้วยกัน ก็ซบเข็ล่อนกันมากับคุณอนุทิน

-เริ่มมีแนวคิด มีการหาข้อมูลอย่างไรกับกลุ่มองค์กรที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ เช่น Bio-Thai หรือ ThaiPan และกลุ่มแพทย์อย่าง นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จากจุฬาฯ?

เชื้อไหม เราไม่เคยคุยกันก่อนหน้านี้อย่างไร แต่เรามาแนวทางเดียวกัน เพราะมีความมุ่งมั่นมาในเส้นทางเดียวกัน คือเราต่างคนต่างก็ทำงาน แต่เราก็จะติดตามข้อมูลจากเพจของพวกเขา ก็พบว่าพวกเขามีความอดทนและรับฟังทุกความเห็น ก็เป็นเรื่องของคนที่มีมุ่งมั่นและรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร มันชั่วร้ายขนาดไหน เขาก็กมุ่งมั่นที่จะไม่ให้มันมีอยู่

-ฟังจากที่พูดแล้วช่วงเจอแรงกดดันมากๆ อะไรคือสิ่งที่ทำให้คิดว่ายังไปจะต้องทำเรื่องนี้ให้ได้?

บางครั้งนอนหลับไปก็ไม่ได้คิด แต่พอตื่นขึ้นมาบ๊อบก็คิดว่าเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบเสียที เราจะได้เดินหน้าเรื่องอื่น ก็โชคดีมีลูกๆ พวกลูกๆ ไม่เคยถามอะไร ก็จะมีแบบแม่กินข้าวไหม คอยให้กำลังใจ เป็นเพราะเรามองเกษตรกรเป็นหลัก

เรามองพี่น้องประเทศไทยเป็นหลักมากกว่า พอเรามีกำลังใจ อย่างที่หมอหลายท่านและคนต่างๆ เริ่มเข้ามา ก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้น ก็เหมือนคนที่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว พอเราโดดเดี่ยวมานานๆ คนที่เขามองจริงๆ เขาเข้ามา เขายอมรับ แม้กระทั่งคนที่เคยมองเราติดลบ เขาก็กเปิดใจรับเราได้ ก็เป็นแรงใจทำให้เราต่อสู้อย่างเต็มที่

เรื่องการแบนสารเคมีส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับท่านนายก เพราะเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วคือ ลดละเลิกสารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำเกษตรอินทรีย์ โดยเรื่องของการเตรียมการหลังมีการแบนสารพิษ ในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ที่มีรถตัดหญ้า เครื่องไถ รถไถเครื่องจักร แม้กระทั่งตัวโดรนที่จะพ่นยา เพื่อลงไปช่วยเกษตรกร เรามีนงบประมาณให้อยู่แล้ว

ส่วนเกษตรกรที่เคยครอบครองสารไว้ ชื้อมาจากร้านไหนก็นำไปคืนร้านนั้น แล้วร้านค้าก็ต้องนำไปให้กับบริษัทนั้นๆ ส่วนบริษัทจะจัดการอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา แต่ก็มีบางบริษัทต้องการส่งออก เขาก็กให้ส่งออก เพราะสต็อกจริงๆ แล้วเมื่อเทียบกับการขอ หากตรงกันมันน่าจะหมดแล้ว แต่ถ้าสต็อกมีเหลือมากแปลว่ามีการนำเข้ามาเกิน

จริงๆ ประเทศไทยสารเคมีมีเยอะ มันไม่มีการนำเข้ามาใหม่แล้ว จะมาขอว่าเอาสารบางอย่างเข้ามา แต่คำว่าทดแทนหากพบว่าเป็นสารมีพิษร้ายแรงเท่ากัน มันก็ทดแทนกันไม่ได้ คำว่า “ทดแทน” ต้องบอกว่าสรรพสิ่งในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายในการนำมากำจัดวัชพืช หรือเราจะอยู่กับมันแบบไหนจริงๆ มันมีมากมายตั้งแต่บรรพบุรุษเรา เรามีมากมายเพียงแต่เราไม่ได้นำออกมาใช้ อย่างปุ๋ยอินทรีย์ก็อาจต้องนำมาปรับพิจารณากันใหม่เพื่อให้มีค่าทางสารอาหารมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้วเราให้ค่าตัวสารอาหารในปุ๋ยอินทรีย์มันน้อยเกิน ก็ต้องมีมาดูแล คือทุกอย่างมันเหมือนกับมีการมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง จะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่ง แต่ถามว่ามันจะเข้าไปไหม แต่ถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้ ก็ต้องทำทุกอย่างควบคู่กันไปทั้งหมด

อย่างสารเคมีที่จะให้แบน เราเคยถามเกษตรกร เขาก็กบอกหากไม่มีก็ไม่ใช้ เขาก็กบอกจริงๆ ก็ไม่อยากจะใช้แล้ว แต่เมื่อมันมีก็เลยใช้ หากเราลองไปดูตามต่างจังหวัด คนที่ใช้สารเคมีทั้งสามชนิดแทบจะไม่มีแล้ว ไม่เคยเจอเลย

นโยบายการแบนสารเคมีทั้งสามชนิด หากถามว่าเราเข้ามาทำแล้วมันเร็วเกินไปไหม จริงๆ มันไม่ใช่เพราะเกษตรกรเขาเลิกใช้กันมานานแล้ว เพียงแต่ยังไม่รู้จะสิ้นสุดยังไง ก็เหมือนกับคำว่า “สารทดแทน” คำว่า “ทดแทน” เราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าจะมาทดแทนตรงไหนได้ อะไรที่มีพิษเราก็ต้องแบนไปอยู่แล้ว อะไรที่ทำลายพี่น้องประชาชน กระทั่งวงสาธารณสุขก็ไม่ปล่อยให้มียูเอแล้ว แต่อาจเป็นว่าสารเคมีทั้งสามชนิด เมื่อพิษมันร้าย มีการฉีดแล้วสารเข้ามาในร่างกายก็สามารถเสียชีวิตตอนนั้นได้เลย แต่สารตัวอื่นที่มันอ่อนกว่าอาจใช้เวลาถึงหกซั้วโมง

มณัญญา ย้ำว่าจริงๆ แล้วสารเคมีทั้งสามชนิด ตอนนำเข้ามาก่อนๆ ราคาแพงมาก แต่พอมีการใช้กันมากขึ้นก็ทำให้ราคาเริ่มลดลงมา ก็เหมือนกับสารตัวอื่นๆ ตอนนี้น้ำบางชนิดสองร้อยกว่าบาท จากเดิมที่คนบอกขายกันแปดร้อยบาท แต่จริงๆ แล้วสารเคมีในประเทศไทยไม่มีเพิ่มแล้ว หมายถึงจะไม่มีสารเคมีตัวใหม่เข้ามาแล้ว ไม่มีการอนุญาตแล้ว และการที่จะมีสารเคมีใดๆ เข้ามาจะต้องมีการพิสูจน์โดยใช้เวลาพิสูจน์ถึงสองปี เช่นจะใช้กับพืชเกษตรแบบไหน หากจะใช้กับผลไม้ก็ต้องมีการทำแปลงทดลอง โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นฝ่ายทำแปลงทดลอง จริงๆ แล้วหากทำตามกฎระเบียบ พวกสารเคมียาต่างๆ ที่จะเข้ามาจะมีการทดลองเยอะมาก แต่ตอนหลังก็จะใช้เอกสารของต่างประเทศรับรองมา แต่เอกสารของต่างประเทศกับวิธีการของบ้านเราก็จะแตกต่างกัน อย่างของเขาคงมีการควบคุมอย่างดี เช่นการแต่งกายรัดกุมในการทดลอง โดยสารเคมีในประเทศไทยตอนนี้มีมากกว่าห้าสิบชนิดแล้ว-เยอะมาก และที่เราไม่รู้ก็เป็นร้อย อันนี้คือที่ทราบกันเฉยๆ แล้วไหนจะที่ไม่ทราบอีก

สารเคมีในประเทศไทยตอนนี้มันเยอะมากแล้ว พอเสียที่กับการที่จะนำสารตัวอื่นเข้ามา มันเป็นไปได้ หากเรานำสารตัวอื่นเข้ามา คนก็จะไปเข้าใจกันว่าเดี่ยวเราก็จะนำสารตัวอื่นเข้ามา ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีแล้ว

เรื่องนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะ คือเรามาดูเรื่องสุขภาพและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แล้วเราก็เดินไปด้วยกัน เรื่องนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะ บนจุดมุ่งหมายคือเพื่อประเทศไทยของเรา เมื่อไทยอยากจะเป็นครัวโลก แล้วหากเกิดในอนาคตต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยไหนใช้สารเคมีทั้งสามชนิดดังกล่าวจะไม่ให้ผักผลไม้

เข้าไปประเทศเขา แล้วเราจะทำอะไร ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ แล้วตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มแบนสารกันแล้ว ต่างประเทศเขาเริ่มมองอะไรที่เป็นเรื่องสุขภาพมากขึ้น

-มองว่าที่ผ่านมามีเหตุใดการแบนสารพิษถึงยึดเยื้อมานาน?

อาจเป็นเพราะว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นกันทุกคน แต่อย่างเราพอเราออกมายังขาดใจ แอดชั่นเรายังขาดใจ คนที่อยู่ข้างหลังเขาก็มองดูอยู่ ก็ไปในแนวทางนี้กันได้ง่ายขึ้น เพราะทุกคนมีใจกันมาอยู่แล้ว 70-80 เปอร์เซ็นต์ มีใจกันอยู่แล้ว แต่ก็ต้องดูว่าใครจะออกมาบ้าง นำตรงนี้ออกมาก็บังเอิญเราออกมาได้แรงหน่อยและกองทุนก็ตามกันมาเยอะ ที่ผ่านมามีเขาอีกอย่างอื่นปะทะ เลยหันไปดูอย่างอื่นเช่น เกษตรอินทรีย์ เพราะไม่อยากจะทะเล แรงหนุนก็อาจยังไม่มาก

จริงๆ คนรู้อะไรเรื่องนี้ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร แต่ไม่รู้จะไปทางไหน เพียงแต่แค่เราขายเปิดออก ทุกอย่างก็พร้อมอยู่แล้ว รู้อยู่แล้ว เรื่องการแบนสารพิษ ขอมอบให้กับทุกคนดีกว่า ทุกคนที่มีจิตใจแนวทางเดียวกับเรา เพราะหากเป็นเราทำคนเดียวเราคงเดินไปไม่ได้ หากเราทำอะไรเราก็มีคนคิดกลับไปให้ทุกคนอยู่แล้ว ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะแอนตี้เราหรือใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเรา เราก็ติดตามอยู่ แต่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้ของเขาเอง แต่ก็เห็นว่าบางเรื่องเขายังไม่เข้าใจกันชีวิตคนเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ทุกอย่าง แต่เราก็ต้องมีความอดทน

มณัญญา บอกว่า หากเรามีความมุ่งมั่น มีจิตใจที่ดีแล้ว เราคิดว่าเราเชื่อในพระเจ้า เพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในศาสนา เป็นคนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าอยู่แล้ว บางครั้งเราก็ขอพระเจ้า ก็เหมือนกับสวดมนต์ไหว้พระ เราก็ขอพรพระเจ้าว่าใครที่คิดไม่ดีกับเรา หรือว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ ก็ขอให้พระเจ้าเปิดใจเขา แล้วขอให้เขาเข้าใจด้วย เพราะเรามีความมุ่งมั่นอยากช่วยเกษตรกร อยากให้พื้นที่แผ่นดินในประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าว เราอยากให้เป็นแบบนั้น

มณัญญา เปิดเผยว่า งานที่อยากจะทำไปต่อจากนี้คือเรื่อง **ปราบปุ๋ยปลอม** เพราะเรื่องปุ๋ยปลอม ทำลายเกษตรกรอย่างมาก เกษตรกรซื้อปุ๋ยปลอมมาทำหมื่นบาท พอลงไปปุ๋ยไปแล้วในแปลงจึงเพิ่งมารู้ว่าปุ๋ยที่ซื้อมาปลอม ผลผลิตก็ไม่ได้ เสียเงินไปทำหมื่นบาท แล้วต้องควักเงินไปซื้อปุ๋ยจริงมา ก็เท่ากับเกษตรกรเสียเงินไปกลับแล้วหนึ่งแสนบาท โดยพบว่าตอนนี้ใน

ประเทศไทยมีปุ๋ยปลอมเยอะมาก ดังนั้นงานต่อไปจะจัดการแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม แต่จะแจ้งไปล่วงหน้าก่อนให้หยุดการทำปุ๋ยปลอม หยุดการทำร้ายเกษตรกรได้แล้ว เกษตรกรบอบช้ำกับเรื่องนี้มานานแล้ว

ปุ๋ยปลอมตอนนี้เยอะมาก มีการขายแบ่งเป็นถุง ถามว่าเราเจอไหม-ก็เจอ ก็เคยถามคนที่ซื้อปุ๋ยปลอมว่าซื้อมาได้ยังไง เขาก็ให้ข้อมูลว่าคนที่มาขายบอกให้เอาไปแล้วผ่อนจ่ายได้ พอเก็บเกี่ยวแล้วค่อยมาเก็บเงิน แต่ตอนที่นำปุ๋ยปลอมมาลงให้ก็จะเก็บไปก่อนสองหมื่นห้าพันบาท แล้วบอกว่าจะมากับที่หลัง แต่ก็พบว่าพอได้สองหมื่นห้าพันบาทไปแล้วก็หายไปเลย ไม่มาเก็บเงินส่วนที่เหลืออีกสองหมื่นห้าพันบาทแล้ว เพราะสองหมื่นห้าพันบาทก็กำไรเกินไปแล้ว ก็แค่เอาดินธรรมดามาขาย เราเห็นมาทุกอย่างเลย.

คนเข้าใจ ‘ไทยเศรษฐกิจ’ มากขึ้น เราไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิด

ม ัญญา-รมช.เกษตรฯ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี น้องสาวของชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เล่าให้ฟังถึงการพาสั่งขึ้นจากนักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นเสนาบดีกระทรวงใหญ่ แทนพี่ชาย-ชาดาว่า ช่วงการตั้งรัฐบาลจัดตำแหน่งรัฐมนตรี ตอนแรกที่พี่ชายก็ยังไม่ได้ออกกับเราโดยตรงในการให้มาเป็นรัฐมนตรี โดยเขาให้คนโทรศัพท์มาบอกกับเราว่า “พี่ชาดาจะขอให้เรา**มาเป็นรัฐมนตรี**” เราก็บอกคนที่ประสานมาว่า “**ไม่เอา ไม่ต้องพูด หยุต จบ**”

จากนั้นก็ยังมีคนมาออกเรื่องนี้กับเราอีกสองสามคน ก็บอกเขาไปแบบเดียวกัน “**หยุต จบ ไม่เป็น ยังไงก็ไม่เป็น**” รวมถึงลูกชาย-เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานีสมัยแรก ก็มาบอกกับเราว่า “**เขาจะให้แม่เป็นรัฐมนตรี แต่ให้ผมมาคุยกับแม่ก่อน**” เราก็บอกลูกไปว่า “**ไม่เอาๆ**”

หลังจากนั้นพี่ชาย-ชาดาก็เข้าโรงพยาบาล ความดันสูงมาก เขาวัดความดันแล้วมัน Error เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอุทัยธานี ตอนนั้นเราไม่รู้เลย มารู้กันตอนหลังว่าเขาเครียด เครียดเพราะว่าน้องสาวคือตัวเราปฏิเสธจะ**ไม่เป็นรัฐมนตรี** และเครียดว่าแล้วหากน้องสาว**เป็นรัฐมนตรี**แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ความดันเลยขึ้น ก็เลยไปหาหมอตกลงใจแล้ว หมอให้ฉีดยา แล้วพอฉีดยาเสร็จจะออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน หมอบอกว่ากลับไม่ได้ต้องนอนพัก สาเหตุตอนนั้นเพราะเขาเครียด แล้วต่อมาพอจะตกลงคุยเรื่องนี้กันในครอบครัว ก็มีการเรียกคนในครอบครัวทั้งหมดมาคุยกันทั้งลูกหลาน เขาก็บอกว่าจะให้เราไป**เป็นรัฐมนตรี** พอเขาบอกเสร็จเราก็นั่งนิ่งๆ เราก็กฎีกาไปว่าคงไม่เป็น แต่เด็กๆ ทั้งลูกทั้งหลานก็บอกว่าให้เราช่วยอยากให้เราเป็น เขาบอกว่าเราทำได้ ลูกๆ ก็บอกว่าเชื่อว่าแม่ทำได้ จนพี่ชาย ก็ย้ำว่าเชื่อว่าน้องแหม่ม (ชื่อเล่น) ทำได้อยู่แล้ว จนสุดท้ายก็ตอบรับเพราะด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัว

“และก็เป็นสิ่งที่ทำหายอย่างหนึ่งในชีวิต



ว่าเราจะพิสูจน์ตัวเราเอง เหมือนคนเคยถูกครอบครัวเรา เคยว่าครอบครัวเราไร้เยอะ เหมือนกับว่าครอบครัวเรา อีกบทบาทหนึ่งที่มีมองไป ก็มองครอบครัวซึ่งแบบไม่ได้เลย ตามกระแสสังคมอย่างที่เคยเห็นอะไรแบบนี้ ในกระแสสังคมต่างๆ เราก็ก็นึกว่าเมื่อเราก้าวมาสู่ตรงนี้ อะไรที่เราช่วยสังคมได้ อะไรที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิด”

ถามถึงว่าจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาสู่การเมืองระดับชาติ มาเป็นรัฐมนตรี การเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง **มัญญา** เปรียบเทียบให้ฟังว่า มีหลายคนดูถูกกันว่านักการเมืองท้องถิ่นจะรู้อะไร แต่ทราบไหมคนที่มาจากการเมืองท้องถิ่นเขารู้มาก การเมืองที่ถูกต้อง ต้องเลือกมาจากรฐานรากแล้วไปสู่ข้างบน อันนั้นคือ

การที่เราเจอกับประชาชนจริงๆ เราเจอประชาชนจริงๆ เราเจอปัญหาจริงๆ เรา รู้ปัญหาจริงๆ มาจากไหน มาจากท้องถิ่นทั้งนั้น ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สำคัญเลย เช่น การทำสิ่งต่างๆ ในท้องถิ่นเช่นเทศบาล จากนั้นก็ให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล

-แรงเสียดทานทางการเมือง ระหว่างการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่น แตกต่างกันเยอะหรือไม่?

ท้องถิ่นก็จะเล็กกว่า อย่างหากเราเห็นว่าสิ่งไหนผิดเราก็สามารถเรียกขึ้นมาได้เลย ก็บอกเขาว่ามันผิด ทำแบบนี้ไม่ได้ การสั่งการในท้องถิ่นมันง่าย แต่การสั่งการในตำแหน่งรัฐมนตรีมันยาก การสั่งการในตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ง่ายอย่างที่คนคิด เพราะมีหลายกรม หลายกระบวนการ มีการคาบเกี่ยวกันเยอะ หากไม่แม่นยำจริง ไม่แม่นยำเรื่องเอกสาร ไม่แม่นยำเรื่องข้อกฎหมาย จะไม่สามารถก้าวอะไรได้รวดเร็ว คือต้องมีความแข็งแกร่งในตัวพร้อมกันทุกด้าน ถึงจะบริหารจัดการเรื่องได้เร็วและสำเร็จได้ด้วยดี มันต้องไปกันแบบสุดๆ ต้องสุดจริงๆ ตำแหน่งรัฐมนตรี ถ้าจะทำอะไรต้องทำให้สุด แต่หากทำอะไรที่มันไม่สุดแล้ว ไม่เข้มแข็งพอ ก็จะไปไม่ได้สักเต็มที่ รัฐมนตรีใน ครม.ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไร แต่ทุกคนก็ต้องต่อสู้ไปกันให้ได้ แต่อาจด้วยความที่เราเป็นนักสู้ มีเล็ดตักอยู่แล้ว คือสู้ทุกอย่างที่เรามองว่ามันไม่ใช่ มันผิด

มัญญา เล่าถึงตอนสมัยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีให้ฟังว่า สมัยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสมัยที่สอง มีคนเอาเช็คมาวาง ตอนนั้นเราไม่อยู่ มาวางไว้หน้าห้อง แล้วบอกว่าฝากไว้ให้ แล้วขอให้อย่าไปตีเส้นขาว-แดงตรงถนน ให้ลบเส้นขาว-แดงออกไปเพราะจะปลุกตีแตก เพราะหากไม่มีเส้นขาวแดง แล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปตีเส้นดำหมดเลยเพื่อจะสร้างตึก เราก็ก่อนให้หน้าเช็คไปคืนเขา แล้วเราก็กินเส้นใหม่ เขาก็ไม่ยอม ก็สู้กันหลายศาล ฟ้องเราหลายศาล แต่เขาก็แพ้คดี แล้วเขายิ่งไปบอกพี่ชายเราว่า หากไม่ยอมเปลี่ยนสีให้เขา ไม่จัดการเรื่องนี้ให้เขา ตัวเขาจะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นแข่งกับเรา พี่ชายเราก็ก่อนว่าผมไม่ไปพูดให้ หากไปพูดแบบนี้ยิ่งไปทำหายเรา

จนต่อมาเขาก็ส่งคนลงแข่งกับเรา ก็จ่ายกัน

เพื่อจะล้มเรา พยานหลักฐานเรามีพร้อม แต่เราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ เพราะเราทำงานมาสี่ปี เราจับทุกเรื่อง แก่ทุกปัญหา คนในเขตเทศบาลก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรให้กับเขาบ้าง เราไม่จ่ายเลย แต่เรารู้ด้วยผลงานที่ผ่านมา ฝ่ายเขาก็หมดไปหลายสิบล้านบาท จนกลายเป็นบุคคลล้มละลาย สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ได้พูดลอยๆ มีหลักฐานทุกอย่าง

-คิดว่าจากที่ทำงานมาจนถึงตอนนี้ ทำให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนในเมืองเข้าใจตระกูลไทยเศรษฐีมากขึ้นหรือไม่?

ก็ทำให้หลายคนเข้าใจ “ไทยเศรษฐี” มากขึ้น ทำให้รู้ว่าจริงๆ แล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดเลย เราไม่ได้มากอบโกยหรือมาทำร้ายใคร เราไม่เคยทำร้ายใคร เพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องปกป้องตัวเราเอง เราไม่ไปเริ่มกับใครก่อนอยู่แล้ว ส่วนมากเป็นเราที่ถูกทำร้ายก่อนมากกว่า แล้วเราต้องปกป้องตัวเราเอง.

โดย วรพล กิตติรัตวรังกูร



เลื่อนแบนสารพิษ 'สุริยะ' ล้น มติ กก. ฎก กฎหมาย

ร้องกันอีก เจอริตเงิน

ยื่นมติคณะกรรมการ
การวัตถุอันตราย 27
พ.ย. เลื่อนแบนสารพิษ
ฎก ♦อ่านต่อหน้า 8

สารพิษ

□ ต่อจากหน้า 1

กฎหมาย “สุริยะ” ออกโรงได้ “อนุทิน” ยันไม่ได้เข้าใจผิดตามที่ รว. สาธารณสุขอ้าง ด้านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมยื่นทำทุกขั้นตอนถูกหมด เผยบัตรสนทนาระหว่างกระทรวงเกษตรฯ แฉเก็บค่าน้ำร้อนน้ำชาร้านขายสารเคมีหลายพื้นที่ หลังคำสั่งแบนยังไม่ชัดเจน ชี้กรมวิชาการเกษตร แหล่งขุมทรัพย์มหาศาล เลย์แย้งกันคุม แคมเปญรณรงค์ทำงานระหว่าง รว.-รมช. เริ่มขัดแย้งหนัก เหตุ “มัญญา” ถูกทำงานข้ามหัว

จากกรณีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว. อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีมติออกมาเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 ให้ยึดเวลาการแบนสารเคมี 2 ตัว คือ พาราควอต กับ คลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมวันที่ 1 ธ.ค. 62 ไปเป็น 1 มิ.ย. 63 ส่วนไกลโฟเซตยังไม่มีการแบน แต่ให้จำกัดการใช้ตามเดิม ทำให้ รมช. ฎก จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกษมา เกษกรกรม ลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยให้เห็นผลว่า รั้งไม่ได้ที่ตกอยู่ในสถานะจ่ายอมรับมติยึดแบนออกไป ขณะเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว. สาธารณสุข ระบุว่า การลงมติต้องให้มีการโหวตลงความเห็นชัดเจน ไม่ใช่การพูดออกไปแล้วไม่มีใครได้แย้งก็เป็นมติได้ ตามที่นายสุริยะเข้าใจ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความลับหนัก เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว. อุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่า มติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มีมติเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมามีมติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแน่นอน และไม่ได้เข้าใจผิดตามที่โฆษกอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว. สาธารณสุข ได้กล่าวอ้าง เนื่องจากได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่าง และขอยืนยันอีกครั้งว่า มติดังกล่าวถูกต้อง

ด้าน นายภักดี โพธิศิริ อธิบดีเลขาธิการสำนักงานอาหารและยา (อย.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมามีมติในฐานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับที่ประชุมและทุกอย่างดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย อย่างไรก็ตามประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายให้รอบคอบ โดยในที่ประชุมปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอความลับหนักการออกประกาศกำหนดให้สารทั้ง 3 ตัวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ตามมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ว่า ได้ไปเตรียมการแบนตามกำหนดแล้ว แต่พบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา เพราะมีผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก รัฐต้องใช้งบเป็นจำนวนมากในการแก้ปัญหาทั้งระบบ จึงเสนอขอใช้มาตรการจำกัดการใช้ทั้ง 3 สารเช่นเดิม แต่ขอลดระยะเวลาการจำกัดการใช้จากเดิมที่กำหนดไว้ 2 ปี เป็น 1 ปี

นายภักดี กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมประธานาธิบดีเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ กรรมการส่วนใหญ่เสนอให้ออกประกาศโดยปรับพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แต่ให้มีการขยายเวลาไปอีก 6 เดือน น่าจะเหมาะสมที่สุดเพื่อให้กรมวิชาการเกษตรไปเร่งเตรียมความพร้อมเรื่องของการสารทดแทน และหามาตรการรองรับผลกระทบต่อส่วนไกลโฟเซต ที่ประชุมเห็นว่า ยังไม่สมควรประกาศเป็นชนิดที่ 4 และขอให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ไปก่อน เพราะจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก พร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรไปติดตามผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แล้วนำมารายงานทุก 3 เดือน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับไกลโฟเซตในสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิด

มะเร็งในมนุษย์ และยังคงอนุญาตให้ใช้ได้ เพราะมีการบริหารจัดการควบคุมที่ดี และให้ความรู้ให้เกษตรกรถูกต้อง

นายภักดี กล่าวด้วยว่า ช่วงท้ายการประชุม ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์ร่างมติเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาปรับแก้ร่างมติ จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และประธานได้สอบถามกรรมการว่า เห็นด้วยหรือไม่ กรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีกรรมการบางท่านแย้งว่า ไม่เห็นด้วยสำหรับมติที่จะกำหนดให้แบนสาร 2 ตัว ภายใน 6 เดือน เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาที่จะกำหนดควรต้องให้กรมวิชาการเกษตรไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน จึงค่อยนำมาพิจารณา กำหนด และมีกรรมการบางท่านขอตั้งเป็นข้อสังเกต ซึ่งฝ่ายเลขานุการขอให้ประชุมรับรองมติดัง

ขณะที่ น.ส. สารี อ่องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมามีเหตุผลเรื่องการไม่แบนพาราควอต เรื่องให้จำกัดการใช้ไกลโฟเซต ก็ชัดเจนว่าเป็นอันตรายเพราะชนิดที่สารหรืออเมริกาหลายชนิด เมื่อเป็นปัญหาแบบนี้ ข้ออ้างทั้งหลายในการยกเลิก หรือเลื่อนการแบนสารเคมีเหล่านี้ไม่่ามีความชอบธรรม รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องตอบคำถามเรื่องนี้ให้ชัด ทั้งนี้ขอเสนอให้มีหน่วยงานสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ให้มากขึ้น ทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของอาหาร รวมทั้งมีการใช้สารเคมีมากขึ้นแค่ไหน เหมือนที่ อย. ทำตลาดระบุว่า มีสารกันบูด มีวัตถุเจือปนอะไรบ้าง แล้วจะทดสอบต่อเนื่องว่า สินค้าที่ซื้อไหนบ้างที่มีไกลโฟเซต

วันเดียวกัน แหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามส่งข้อมูลเป็นบัตรสนทนาระหว่างทีมงานของ น.ส. มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรฯ แจ้งว่าในหลายพื้นที่เริ่มมีข่าวการเรียกเก็บค่าน้ำร้อนน้ำชาจากร้านค้าที่จำหน่ายสารเคมีทางการเกษตร เนื่องจากคำสั่งแบนสารเคมีทั้ง 3 ตัว ยังไม่ชัดเจน

ทำให้เกิดช่องโหว่ในการตรวจสอบ เพราะยังมีมติเมื่อ 23 พ.ค. 62 เรื่องการจำกัดการใช้ยู่ คนที่ใช้สารต้องขึ้นทะเบียนผู้ใช้ ขึ้นทะเบียนร้านค้า มีการอบรมผู้พ่นสารเคมี ร้านค้าต้องขออนุญาตก่อนขาย เกษตรกรแต่ละคนจะมีสิทธิซื้อไม่เท่ากันตามชนิดพืชและจำนวนพื้นที่ปลูก หากเอาหูไปเกเอาตาไปไร่ มองไม่เห็นก็จบ

“กรณีนี้ไม่จบจะตอบข้อกังขาที่ประชาชนสงสัยว่า ทำไมเรื่องสารเคมีจึงมีการขัดแย้งกันมาก แม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เลือกข้าง แสดงตัวชัด ทั้งที่งบประมาณของกรมวิชาการเกษตรก็แค่ 2 พันล้าน ต่างกับกรมอื่น ๆ ที่งบมากกว่าระดับหมื่นล้าน ดังนั้นพอมีประเด็นเรื่องนี้ จึงไม่แปลกใจที่มีแต่คนต้องการเข้ามาดูแลกรมวิชาการเกษตรกัน เพราะมีผลประโยชน์ได้ถูกเขาเก็บเงินมาก” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า บรรยากาศในการทำงานระหว่าง รมว.เกษตรฯ กับ รมช.เกษตรฯ เริ่มขัดแย้งกัน เนื่องจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ถือเอกสารเข้าประชุมทั้งที่ในวันที่ 22 พ.ย. 62 ระบุว่า ข้อมูลต้องปรับปรุง และวันที่ 25 พ.ย. 62 รมว.เกษตรฯ ก็รับว่าข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกร 3.3 หมื่นล้านบาท ยังไม่สรุป ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไปดูรายละเอียดใหม่ พร้อมกับผลกระทบทกรณีแบน 3 สารเคมี แต่ในวันที่ 27 พ.ย. 62 ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นำข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยที่ น.ส.มณัญญา ไม่ทราบมาก่อน.

'สุริยะ' ยืนยันมติเลื่อน 3 สาร 'ถูกต้อง'

กรุงเทพธุรกิจ ● วานนี้ (30 พ.ย.)

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมขอยืนยันว่ามติการประชุมคกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่มีมติเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นมติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย และไม่ได้เข้าใจผิดตามที่นายอนุทิน กล่าวอ้าง เนื่องจากได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วว่า ที่ประชุมได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่าง

“การประชุมมีมติและถูกต้องอย่างแน่นอน และไม่ได้เข้าใจผิดอย่างที่มีการกล่าวถึง เพราะได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วว่าที่ประชุมได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมขอยืนยันอีกครั้งว่ามติดังกล่าวถูกต้อง”

สำหรับมติใหม่ดังกล่าว กำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้เลื่อนจาก 1 ธ.ค.2562 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคกก.วัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พ.ค.

2561 พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป และให้นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากายใน 4 เดือน นับจากวันที่มีมติ

ขณะที่น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการจากก.อุตสาหกรรม กรณีสารเคมีอันตราย โดยในส่วนของก.เกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึดตามมติคกก.วัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 เพราะมีการลงมติชัดเจนเรื่องแบน 3 สารเคมี โดยที่ผ่านมาก.เกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมพร้อมงานต่างๆ เพื่อรับมือกับมติวันที่ 22 ต.ค.ไว้แล้ว หากยึดตามมติดังกล่าว ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 ธ.ค.ไม่ได้หมายความว่าหากใครมี 3 สารเคมีเกษตรฯ ในครอบครองจะผิดในทันที แต่มีระยะเวลาให้ปรับตัว 15 วันหรืออีกตลอดเดือนธ.ค.

ดังนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าคงต้องมาดูว่า จะมีประกาศออกมาจากก.อุตสาหกรรมหรือไม่ เพราะขณะนี้ทุกคนกังวลกับมติของคกก.วัตถุอันตราย” รมช.เกษตรฯกล่าว

ชัชชาติประกาศชิงผู้ว่ากทม.ลงอิสระ-ไม่จัดพท.

**พบพร.เบ็ท3ก็อลงแบ่ง
ศูนย์กลางเก็ทยรรพรกร่วม
อนนท.บักจักสส.พลีชีพ
เบ็ททางธนาธรลงข้อม**

พท.ยันไม่ไหวตใหม่
ตั้งกมธ.เช็กบิลม.44
จบแล้ว ไล่รัฐบาล
อยากคว่าต้องหา 250
เสี่ยงล้มญัตติเอง
'หมอวรงค์' □ อ่านต่อหน้า 10

● ชัชชาติ □ ต่อจากหน้า 1

โพลล์ลุ่ม 'ธนาธร' ลาออกกมธ.งบฯ ไม่สู้งานหนัก ด้าน 'อนค.' สวนทันควันหัวหน้าพรรคไม่เคยถอย 'ช่อ' โต้พลีชีพส.ส.เปิดทางหัวหน้าพรรคลงส.ส. ด้าน 'ณัฐพล' ย้ำรัฐบาลปีกยอมรับรัฐมนตรีควนแก้อิส.ส.กระทบเส็งรัฐบาล ส.ว.ได้ถูก 'ป้อม' ครอบงำ ชู 'เทพไท' ถ้ายังทำทาทย-ดูถูกก็แก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ 'ชัชชาติ' เปิดแคมเปญดูแลคนกรุง ประกาศ

ลงสมัครผู้ว่ากทม. ในนามอิสระ ยันไม่ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทย 'ไอติม' ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น หลังประชารัฐเปิดชื่อ 'สกลธี-พิทยา' พร้อมชิงพ้อบ้านเมืองหลวง

'ณัฐพล' ย้ำรัฐบาลปีก

เวลา 14.00 น. วันที่ 30 พ.ย. ที่ศูนย์ประสานงาน พปชร. เขตบึงกุ่ม นายณัฐพล ที่ปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายกฯ เตรียมนัดหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลพุดคุยวันที่ 3 ธ.ค.นี้เพื่อแก้ปัญหาการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ว่า มีการนัดหมายกันส่วนจะสามารถนัดกันได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหลายๆ พรรค ที่ต้องหาเวลาให้ตรงกัน เป็นการพุดคุยแบบไม่เป็นทางการหารือกันจะเป็นโอกาสที่ผู้บริหารพรรคและส.ส.ของทุกคนจะได้พุดคุยถึงปัญหาที่มีอยู่หรือวางแผนการทำงานร่วมกันในปี 2563 เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้ประชาชน ส่วนความกังวลของสังคมและสื่อต่อการ

➡ **ชิงผู้ว่าฯ** - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ในนามอิสระ พร้อมร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย กทม. บรรยายภาค เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 30 พ.ย.

ทำงานของรัฐบาลนั้น คนยังมั่นใจในความมั่นคงของพรรคร่วมรัฐบาล และไม่รู้ดีว่ามีความขัดแย้งในกรม.ที่จะทำให้การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลเดินไปไม่ได้ แต่คิดว่า กรม.ชุดนี้เป็นกรม.ที่มีความเข้าใจระหว่างกันที่ลึกมากที่สุดคณะหนึ่ง แม้จะมีความเห็นหลายเรื่องเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แต่หากไม่มีความเห็นต่างกันเลยก็คงเป็นรัฐบาลเผด็จการ ดังนั้น การที่แต่ละพรรคแสดงวิสัยทัศน์ที่ตนคิด ก็ต้องมาปรับจูนกัน เพราะเราเพิ่งจะรวมกันได้ไม่ถึง 4 เดือน การปรับจูนกันเป็นช่วงๆ ก็น่าจะเหมาะสม

รับมรดก.ลวบส.ส.กระทบเสถียรภาพ.

การทำงานในสภาตนไม่กังวล และมองว่าที่ผ่านมาเป็นความขัดข้องทางเทคนิค อาจเป็นความเข้าใจผิดในบางส่วน และเสียฉายหากฝ่ายค้านร่วมกันดำเนินงานให้ผ่านไปได้ด้วยดีก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ถือเป็นสิทธิของแต่ละคน แต่ละพรรคจะวางแนวทางไว้อย่างไร แต่สุดท้ายก็ต้องมาดูว่าการขับเคลื่อนในสภาที่ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมประชุมนั้นประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่

ส่วนที่มีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางคนยื่นยันจะโหวตสวนมติพรรคร่วมรัฐบาลถือเป็นสิทธิ คิดว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะทำให้ปัญหาที่มีความไม่เข้าใจหรือขัดแย้งกันน่าจะเคลียร์กันได้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ และมั่นใจว่าหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการประชุมสภา หากฝ่ายค้านแสดงชัดว่าต้องใช้อำนาจประชุมเป็นตัวขับเคลื่อนสภาทางพรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมจะปรับแนวทางการทำงาน แต่หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น

เมื่อถามว่าจะเกิดเหตุสภาล่มรอบ 3 หรือไม่นายฉัตรพลกล่าวว่า สภาล่มได้ตลอดเวลา แต่ต้องดูว่าล่มแล้วเกิดจากอะไร ความเหมาะสมเป็นอย่างไร ต่อข้อถามว่าสถานการณ์การทำงานของรัฐมนตรีควบกับบทบาท ส.ส.ยังไม่มีปัญหาไหมหรือนายฉัตรพลกล่าวว่า ยังไปได้แต่ยอมรับว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไร หากสภาต้องการเสียงส.ส. แต่รัฐมนตรีที่ควบตำแหน่ง ส.ส.มีภารกิจไปต่างประเทศก็ต้องหาแนวทางที่จะทำให้การประชุมผ่านไปได้ หรือรัฐมนตรี



ต้องคิดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนั้นอย่ารื้อฟื้นเรื่องเก่า

เมื่อถามว่าเรื่องยุติตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 ต่างก็ไม่มีใครยอมใคร จะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องหรือไม่ นายฉัตรพลกล่าวว่า เห็นด้วยกับ ส.ส.หลายคนที่พูดในสภาว่าการที่เราไปพูดย้อนหลังถึงเรื่องมาตรา 44 แล้วอะไรจะเกิดขึ้นและความเหมาะสมคืออะไร และที่ผ่านมานายกฯก็พูดชัดเจนว่าให้แต่ละกระทรวงไปดูคำสั่งตามมาตรา 44 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนประเทศอยู่แล้ว จึงไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีการทบทวนเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องปรับปรุง แต่อะไรที่เราต้องปรับปรุงเราก็ต้องทำทั้งเรื่องคำสั่งมาตรา 44 และเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ด้วย

ส่วนการที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลบางคนเห็นว่าการตั้งกมธ.ขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าวจะเป็นการเดินสู่แนวทางประชาธิปไตยนั้น นายฉัตรพลกล่าวว่า ตั้งแต่แรกเข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว คิดว่านายกฯ ได้ให้อิโกลาสและดำเนินการทุกอย่างตามระบอบประชาธิปไตยเท่าที่จะสามารถทำได้ และคิดว่าทำเต็มที่ทั้งหมด รวมทั้งการที่รัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือไปรับฟังในสภา ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับสภา ซึ่งคิดว่านายกฯเข้าใจบริบทของประชาธิปไตยดี แต่เรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือเรื่องที่จะทำให้การบริหารประเทศชะงักหรือการเรียกไปชี้แจงเรื่องที่ยังไปแล้ว คนคิด

ว่านายกฯก็แสดงจุดยืนให้เห็นชัดเจนว่าไม่อยากย้อนไปในเรื่องที่ต้องไม่ได้ หรือตอบไปแล้วตอบคำตอตอบเหมือนเดิม

พท.ไต่รบ.หา 250 ส.ส.ให้ครบ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) เลขาธิการวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงทางออกในการพิจารณายุติตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการออกคำสั่ง คสช.และตามม.44 ว่า คงต้องพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพราะในมุมมองของฝ่ายค้านการลงมติที่ผ่านมามีข้อบกพร่องแล้ว หากรัฐบาลยอมถอยด้วยการถอนการนับคะแนนใหม่แล้วเปิดกว้างให้ตั้งกมธ.ตามผลการลงมติที่ไม่มีปัญหา งานสภาก็จะเดินต่อไปได้ตามระเบียบวาระ โดยเฉพาะยุติตั้งกมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่รอจ่อคิวอยู่ แต่หากฝั่งรัฐบาลยังยืนยันให้นับคะแนนใหม่ฝ่ายค้านก็จะคงจุดยืนเดิม ไม่ขอร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งก็เป็นภาระของรัฐบาลที่จะเรียกสมาชิกมาให้อีก 250 คน เพื่อเป็นองค์ประชุมสำหรับเดินหน้าประชุมต่อ

“ในข้อเท็จจริงโดยสภาพที่ทราบกันคืออยู่ว่าเสียงมันปรี่มน้ำมาก อีกทั้งยังมีส.ส.บางคนไม่สบาย หรือติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่รัฐบาลจะหาองค์ประชุมมาให้ถึงได้ จึงอยากให้รัฐบาลรับฟัง เปิดใจให้กว้างด้วยการถอนการนับคะแนนใหม่ออกไป เพราะกมธ.ศึกษาผลกระทบตามมาตรา 44 นั้น หากตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้อำนาจบังคับอะไร แต่เป็นเพียงการศึกษาหาหนทางเพื่อนำเสนอว่าเราควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้กันอย่างไร

เท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปทำอะไรรุนแรงอะไรเลย” นายจุลพันธ์ กล่าว

ยันไม่เกี่ยวข้องกมธ.แก้รธน.

เมื่อถามว่ากรณีส.ส.ซึ่งรัฐบาลระบุว่า หากฝ่ายค้านขังวอลต์เอาค์เท่ากับไม่จริงใจให้ยุติตั้งกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเดิหน้า นายจุลพันธ์กล่าวว่าถือว่า เป็นคนละประเด็นกัน การนำเรื่องนี้มาผูกกันถือว่าไม่เป็นเหตุเป็นผล เพราะต้นเหตุของเรื่องคือฝ่ายรัฐบาล ยกข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 85(2) มาขอนับคะแนนใหม่ในมติที่ถือว่าจบไปแล้ว ถ้ารัฐบาลถอนการนับคะแนนใหม่ออกไปเรื่องก็จบ ญัตติเรื่องรัฐธรรมนูญก็เดิหน้าได้ ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคยยกข้อบังคับข้อนี้มาใช้เลย ทั้งๆที่จะทำได้ เพราะการลงมติแต่ละครั้งไม่เคยขาดเกิน 25 คะแนนอยู่แล้ว หรือแม้แต่ขอให้นับข้อประชุมก็ไม่เคยทำ แม้ในหลายครั้งจะสงสัยในตัวเลขคะแนนว่าฝั่งรัฐบาลมีจำนวนส.ส.ถึงผลคะแนนที่ปรากฏออกมาจริงๆ หรือ แต่เพื่อให้งานสภามันเดินไปได้ ก็ปล่อยไปไม่เคยขอนับใหม่

ส.ว.ได้ถูกป้อมกรอบง่า

นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. กล่าวกรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวพาดพิงถึงส.ว.เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าเพียงพล.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณส.ว.ก็รอฟัง และท้าวว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จใน 1 ปี จะขอเอาอุปเทียนไปกราบที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ตนตั้งใจในความมุ่งหวังของนายเทพไท แต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้ความร่วมมือและเห็นพ้องจากทุกฝ่าย หากมีการใช้ถ้อยคำทำร้ายหรือพาดพิงในทำนองดูถูกและตักเตือนกันตั้งแต่ต้น เป้าหมายที่หวังก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จ ตนเชื่อว่าไม่มีใครสามารถครอบงำใครได้ทั้งหมด

เชื่อว่าส.ว.อดทนรับคำวิจารณ์จากส.ส.ที่พูดในสภา วิจารณ์เราโดยเราไม่มีสิทธิชี้แจงมาตลอดช่วงที่มีการเปิดสภา แต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจถึงความอดทนที่ไม่ได้เข้าสภามาหลายปี นอกจากนี้ เท่าที่สัมผัสมา ส.ว.แต่ละคนก็ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอยู่ตลอดเช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้ออกสื่อแบบรายวันหรือเป็นข่าวจนสุดท้ายก็ถูกพาดพิงโยนให้เป็นจำเลยสังคม การพาดพิงลักษณะนี้ไม่เป็นประโยชน์หรือทำให้ประเทศเดินหน้า ดังนั้น ควรจะทำเรื่องที่สามารถนำพาบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าจะดีกว่า

สงสัยถอนชื่อมาร์ค-เล่นเกมอะไร

“การศึกษาหรือการเริ่มตั้งไข่เพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จหรือไม่ คงไม่เกี่ยวกับการที่มีใครจะหอบรูปเทียนเข้าทำเนียบไปกราบกราบใคร แต่เกี่ยวกับการแสดงความจริงใจที่แท้จริง และพูดจาอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนก็เพียงพอแล้ว ไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะสับสนจนไม่อยากจะสนใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น วันนี้มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นแคนดิเดต ประธานกมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งที่พอเปิดชื่อนายอภิสิทธิ์มา หลายฝ่ายก็ยอมรับ รวมถึงฝ่ายค้านเอง ยังมีทำที่สนับสนุนชื่อนายอภิสิทธิ์ ด้วย เป็นเรื่องที่ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่ากำลังเล่นเกมอะไรอยู่” นายพีระศักดิ์กล่าว

กมธ.งบปีหน้ารทำกรบ้านดี

ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวกรณีนายชัชชาติ จิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขึ้นลาออกจากการเป็นกมธ.ว่า ก่อนการประชุมกมธ.งบช่วงเช้าที่ผ่านมา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาฯ อ่านหนังสือลาออกของนายชัชชาติ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และแจ้งด้วยว่านายชัชชาติ ไม่ขอรับเบี้ยประชุมตั้งแต่ต้น โดยไม่ได้มีการเปิดบัญชีให้มีการโอนเข้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การทำหน้าที่กมธ.งบฯ ของนายชัชชาติได้มีการสอบถามข้อมูลจากทุกกระทรวงที่เข้ามาให้ชี้แจง โดยไม่ได้เจาะจงเฉพาะกระทรวงกลาโหมและงบที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ และทุกครั้งที่มีการประชุมนายชัชชาติ จะทำการบ้านและเตรียมข้อมูลมานำเสนออยู่ตลอดบรรยากาศในการประชุมทุกครั้งก็เป็นที่ไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร ไม่เครียดและไม่มีการกดดัน ทุกครั้งที่นายชัชชาติ ต้องการพูดกมธ.ก็เปิดโอกาสให้พูด และแสดงข้อมูลทุกครั้ง

ชี้ลาออกไม่เกี่ยวคนในกมธ.

เมื่อถามว่าการลาออกของนายชัชชาติ จะกระทบการทำงานของกมธ.หรือไม่ นายเรืองไกรกล่าวว่า เชื่อว่าไม่กระทบเพราะกมธ.มีตั้ง 64 คน และกมธ.ในสัดส่วนพรรคอนาคตใหม่ ที่ทำงานอยู่ที่ทำหน้าที่ได้คืออยู่แล้ว เป็น

คนรุ่นใหม่ที่น่าเสนอด้วยข้อมูล อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการพิจารณาของคณะนี้เดิหน้า ได้เกือบครึ่งทางแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีนายชัชชาติระบุว่าพวกเขาไม่อยากให้ทำงานในสภา คิดว่าหมายถึงใคร นายเรืองไกรกล่าวว่า คำนี้ตนก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เชื่อว่าในกมธ.ไม่มีและไม่น่าใช้แน่นอน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับกรณีนายชัชชาติ ทวงถามเกี่ยวกับตัวเลขเงินนอกงบประมาณ การสัมปทานทีวี-วิทยุ ต่างๆ ของกระทรวงกลาโหม นำเงินไปทำภารกิจสนามม้า สนามมวย ของกระทรวงกลาโหมหรือไม่ นั่นคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้อง เพราะคนเคยถามกระทรวงกลาโหมแรงกว่านี้เยอะ

วงศ์ชัชชาทรไม่สู้งานหนัก

นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนไทย โปสตัดเฟซบุ๊ก วิจารณ์การลาออกกมธ.งบประมาณของนายชัชชาติระบุว่า หัวข้อความจริงเรื่องการลาออก และว่า

การลาออกจากกมธ.งบประมาณทุกตำแหน่งสะท้อนว่าไม่รับผิดชอบต่อการแต่งตั้งของตัวเอง แทนประชาชน ทั้งๆที่ตนเองเสนอขอเป็นเอง สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ การทำงานกมธ.งบประมาณนั้น ถือว่างานค่อนข้างหนัก และต้องทำการบ้านเรื่องข้อมูล จะมานำเสนอมั่วๆไม่ได้ ที่สำคัญคืออีกไม่นานกมธ.ชุดนี้ก็หมดวาระอยู่แล้ว การอ้างว่า “ในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการเห็นผมในสภา ผมจึงขอกลับไปอยู่กับประชาชน” เป็นการอ้างแบบให้ดูดี แต่แท้จริงแล้วคุณลาออกเอง เพราะไม่สามารถรับภาระกับงานที่หนักได้เท่านั้น และที่สำคัญรู้ตัวเองว่ายังมีอีกหลายคดีรออยู่ จึงเอามาเป็นเงื่อนไขว่ากูรั้งแค เพื่อปลุกคนลงถนน

ส่วนการไม่ไปเป็นส.ส.ก็เพราะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและถูกศาลตัดสิน ไม่มีใครมากันแก๊งทั้งสิ้น แต่เอามาพูดเพื่อปลุกระดมลงคิดว่า การขออ้างประชาธิปไตยแค่ทำผิดไม่ยอมรับผิด เท่ากับว่ากำลังใช้สิทธิเหนือประชาชน ต้องรู้ทันพวกขงชาติ บนพื้นฐานความจริง ปรบปลัทธิขงชาติ

อนค.ตอบโต้ทันควัน

ต่อมา นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ หรืออ้อม ที่ขณะเลือกตั้งนพ.วงศ์ โปสตัดตอบโต้ ระบุว่า นพ.วงศ์คล้ายตัวอย่างไรมาบอกว่าความจริงเรื่องการลาออก เมื่อยังไม่รู้จักนายชัชชาติและพวกเราด้วยซ้ำ นายชัชชาติไม่เคยลอยจากงาน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10595

หน้า: 1 (กลาง), 10, 11

Col.Inch: 315.08

Ad Value: 488,374

PRValue (x3): 1,465,122

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชัชชาติประกาศชิงผู้ว่ากทม.ลงอิสระ-ไม่จัดพท.

หนัก เขาทำงานหนักระดับมอนสเตอร์ตลอด ในสิ่งที่มีความสำคัญและทุ่มจะลงทุน การตัดสินใจเรื่องกทม. เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเปลี่ยนตัวกันในการทำงาน เมื่อเห็นว่าใครเหมาะจะทำอะไรในช่วงไหนส่วนเรื่องคดีนั้นก็โดนคดีหุ้นสื่อจากการเปิดสถานเลี้ยงเด็ก ถ้าถูกตัดสิทธิ์ ส.ส.และไม่เห็นด้วยกับศาล จะกลายเป็นคนซึ่งชาติแบบที่น.พ.วงค์กล่าวหาหรือไม่ คิดว่าไม่ที่วิจารณ์และตรวจสอบไม่ได้ต่างหาก อาจกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างร้ายกาจ

“การใช้กฎหมายเพื่อการโจมตีทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เคยเกิดแล้วกับผู้นำประเทศทั่วโลก ทั้งเนลสัน แมนเดลา ออง ซาน ซู จี และอีกมากมาย หมอใช้ชุดความคิดจอมปลอมนี้ หลอกคนได้ไม่เท่าไรหรอก” นายปดิพัทธ์กล่าว

อนค.โต้นโยบายพลีชีพส.ส.

น.ส.พรศนิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงกระแสข่าวว่า นายชัชชาติ ลาออกจากกมธ.งบประมาณ และเตรียมลงเลือกตั้งในเขตสวนหลวง-ประเวศ กทม. ว่า ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่นายชัชชาติจะลงเลือกตั้งในเขตนี้ เพราะเจ้าของพื้นที่ คือ นายมงคล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. พรรคคอนาคตใหม่ ไม่ได้ทำผิดอะไร และไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งซ่อม ถ้าจะให้ให้นายมงคลลาออกแล้วให้นายชัชชาติ ลงเลือกตั้งซ่อมแทน เราจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร อนค.ไม่มีนโยบายการพลีชีพ ส.ส. ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน ตอนที่นายชัชชาติแถลงลาออกจากกมธ.งบประมาณ บอกแล้วว่าจะเป็น ส.ส.หรือไม่สามารถทำงานการเมืองช่วยเหลือประชาชนได้ ivaangแผนงานกันเอาไว้ว่างานในสภา ให้ ส.ส.ของพรรคดำเนินการ และมีนายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค เป็นแกนนำหลัก ส่วนนายชัชชาติจะเดินสายพบประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตรวจเช็คแคมเปญเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ที่สำคัญๆ เช่น ร่าง พ.ร.บ.เกณฑ์ทหาร และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ต้องถามผู้ที่ปล่อยข่าวว่าต้องการอะไรจากเรื่องนี้กันแน่

พลช.ต้นซัด ‘ชัชชาติ’

นายชัชชาติ วังบุญคงชนะ โฆษกพลช. กล่าวถึงนายชัชชาติลาออกจากกมธ.งบประมาณ และอนุกรม.งบประมาณ อ้างมีคนไม่ต้องการเห็นในสภา ว่า ไม่น่าจะใช้และไม่สมเหตุผล นายชัชชาติเข้ามาทำงานใน

กมธ.ที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ได้มีปัญหาอะไร จึงมองว่านายชัชชาติไม่มีความรับผิดชอบและทำให้ไม่ไหวมากกว่า เพราะกมธ.งบประมาณฯ ต้องประชุมจนดึกซึ่งเป็นงานหนักและเหนื่อย ใช้สมองคิดตลอดเวลา จึงขอลาออก ไม่อยากให้นายชัชชาติรับข้ออ้างที่เหมือนแผ่นเสียงตกร่องทั้งเรื่องสืบถอดอำนาจเผด็จการ เพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วมาโจมตีรัฐบาลอีก เพราะคนไม่สบายใจที่นายชัชชาติเดินสายไปทั่วประเทศ พยายามเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ เหมือนเตรียมการจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกหรือไม่

“ไม่อยากจะให้มีการปลุกมวลชนลงถนนสร้างปัญหาให้ประเทศอีก และก่อนหน้านี้น.ส.พรศนิการ์ วานิช โฆษกพรรคคอนาคตใหม่ ก็ออกมายืนยันว่าจะไม่มีการนำประชาชนลงถนนเด็ดขาด แต่วันนี้เมื่อนักข่าวถามนายชัชชาติกลับไม่กล้ายืนยัน ขอฝากนายชัชชาติให้นึกถึงประเทศชาติ และประชาชนให้มาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรเป็นตัวอย่าง ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั่วประเทศคงไม่ยอม เพราะวันนี้บ้านเมืองสงบแล้ว” โฆษกพลช. กล่าว

คู่-ป้อมนัดเคลียร์เงาหลา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ภายหลังจากที่เกิดปัญหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มถึง 2 ครั้ง และพรรคร่วมรัฐบาลเกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการแบน 3 สารพิษ จนเป็นเหตุให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม หลังกลับจากปฏิบัติราชการที่ประเทศเกาหลีต้องออกมาทาง“สัญญาณผู้ชาย” จากพรรคร่วมรัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ เผยว่า “จะต้องนัดกินข้าวกับพรรคร่วมรัฐบาล”

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพลช.ได้เชิญพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ อ.วิภาวดีรังสิต ในวันที่ 3 ธ.ค.เวลา 17.30 น. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครม. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พลช.เข้าร่วมด้วย ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้นเคยมีแนวคิดที่จะนัดพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันมาแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องความไม่เหมาะสม เนื่องจากช่วงนั้นเกิดปัญหาอุทกภัยหลายจังหวัด

กมธ.งบฯถกพิเศษ-งบมท.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. ประธานวิปรัฐบาล ในฐานะรองประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งมีวาระพิจารณาบทกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดต่างๆ โดยนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง

นายจักรชัยอธิบายในที่ประชุมถึงภาพรวมภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โครงสร้างส่วนราชการ ผลงานที่ผ่านมาในปี 62 และกรอบงานรวมถึงแผนการดำเนินงานในปี 63 โดยยืนยันว่า ตนพร้อมอธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการทุกคน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 5 ภาค และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พร้อมชี้แจงงานของกระทรวงมหาดไทยต่อ กมธ. โดยกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายใช้งบประมาณเพื่อให้ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผวจ.-นายกอบจ.ตบเท้าแจง

อย่างไรก็ตาม การประชุมวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษในวันหยุดราชการ เนื่องจากผู้มาชี้แจงส่วนใหญ่เป็นผู้ว่าฯ และนายกอบจ. คณะ กมธ.จึงต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางมาในวันราชการ จึงนัดประชุมในวันหยุดแทน เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งกรอบการประชุมวันนี้มีกำหนดเวลาการประชุมตั้งแต่ 10.00 น. ไปจนถึงเวลา 23.30 น.

สำหรับงบประมาณในส่วนของการกระทรวงกลาโหม ที่คณะ กมธ.พิจารณาเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางทีวีและวิทยุในส่วนของกองทัพ ความจำเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 ของกองทัพเรือ นั้น จะไปลงรายละเอียดในชั้นคณะอนุกรม.ต่อไป

ผู้บริโภครวมคัดค้านสารพิษ

วันเดียวกัน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงมติคณะกรรมการ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10595

หน้า: 1 (กลาง), 10, 11

Col.Inch: 315.08

Ad Value: 488,374

PRValue (x3): 1,465,122

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ชัชชาติประกาศชิงผู้ว่ากทม.ลงอิสระ-ไม่จัดพท.

วัตถุดิบทราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้ใช้เวลาแบนพาราควอดและคลอรีนไฟฟอสอีก 6 เดือน และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ว่าไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว และขอตั้งคำถามว่าไม่ชอบธรรมและเป็นมติจริงๆ หรือไม่ เหตุผลเรื่องการไม่แบนพั้งไม่ขึ้น อย่างไรก็ตามจำกัดการใช้ไกลโฟเซตชัดเจนว่าเป็นอันตรายไม่เช่นนั้นคงไม่ชนะคดีที่สหรัฐอเมริกาตั้งหลายคดี เมื่อเป็นปัญหาแบบนี้ข้ออ้างทั้งหลายในการยกเลิกหรือเลื่อนการแบนไม่น่าจะมีความชอบธรรม จึงเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ ทำงานไปข้างหน้า ให้มีหน่วยงานสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ให้มากขึ้น ทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของอาหาร หรืออาหารต่างๆ มีการใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไร เหมือนที่ อย.ทำตลาดสินค้าที่บอกว่ามีสารกันบูด มีวัตถุเจือปน และขอให้หน่วยงานสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน

เมื่อถามว่าผลการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ถือเป็นมติได้หรือไม่ เพราะไม่มีกรรณการลงมติ วันที่ 22 ต.ค. ที่ให้แบนสารเคมี วันที่ 1 ธ.ค.นี้ น.ส.สาริกกล่าว รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องตอบคำถามเรื่องพวกนี้ให้ชัด เพราะมติ 22 ต.ค. ยังไม่ได้ประกาศจริงๆ การประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ควรเป็นการพิจารณารับรองประกาศที่จะออก แต่กลับเป็นการพิจารณามติที่ไม่ชอบ เหตุผลที่บอกว่ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะกว่านั้นคิดว่าตัวเลขนั้นก็ไม่ได้ถูกต้อง เพราะการสำรวจที่ทำการถามความเห็นต่อประกาศ ไม่ใช่รับฟังความคิดเห็นต่อการยกเลิกสารเคมี

ชี้ทำลายให้ชัดเจน

จริงๆ มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในจำนวนใกล้เคียงกัน แล้วเอาตัวเลขรายชื่อเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วย แต่ขณะเดียวกันก็ไม่หยิบรายชื่อประชาชนที่ให้แบนตั้ง 6 หมื่นรายชื่อ ที่ลงใน change.org มาด้วย แสดงว่าคุณต้องการกลับมาดูและถ้าดูจากการต่อสู้ของ รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็เห็นชัดว่าไม่ได้มีการลงมติที่ชัดเจน เพราะมติวันที่ 27 พ.ย. ไม่ชอบธรรม ก็ต้องกลับไปใช้มติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. คือการแบนสารเคมีกระทรวงเกษตรฯ ก็ต้องไปจัดทำประกาศให้ชัดเจน และมาพิจารณาประกาศเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้ แม้ว่าถึงกำหนดวันที่ 1 ธ.ค.แล้วก็ตามเลื่อนไปวันสองวันคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

“สัปดาห์ที่แล้วเสียงในรัฐสภา 423 ต่อ 0 บอกว่าเราจะมีเกษตรยั่งยืนในปี 2573 และให้

แบน 3 สารนี้ แต่วันที่ 27 พ.ย. กลับบอกว่าให้ใช้การจะแบน 2 สาร เหลืออีกตัวไม่แบน พวกนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาหรือ ความไม่ลงเส้นคงวเหล่านี้เป็นปัญหาถามว่าไม่เห็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้มองเป็นภาพรัฐมนตรีไปยื่นเรื่องข้างบริษัทสารเคมี เพราะคุณไม่เชื่อว่าเกษตรกรอินทรีย์ทำในระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งมีกรรณการเป็นรูปธรรมแล้วแต่ไม่ถูกนำเสนอ และถ้ายังยืนยันว่าจะเอาแบบนี้ก็ทำลายทำให้ชัดเจนแล้วเราจะทดสอบว่าสินค้าที่หือไหนบ้างที่มีไกลโฟเซต เราจะทดลองไปเรื่อยๆ ให้มันรู้ไป อย่างน้อยเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค” น.ส.สาริกกล่าว

สุริยะยันมติดูต้องตามกฎหมาย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงมติดการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้เลื่อนการใช้สารพาราควอด และคลอรีนไฟฟอส และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต ว่า ยืนยันว่ามติที่ประชุมถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่ได้เข้าใจผิดตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ระบุ เพราะได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วว่าที่ประชุมได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่าง โดยมติของคณะกรรมการกำหนดวัตถุอันตรายพาราควอด และคลอรีนไฟฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้เลื่อนจาก 1 ธ.ค.62 เป็น 1 มิ.ย. 63

ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน

อ่านต่อหน้า 11

● ชัชชาติ ต่อจากหน้า 10

หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป และให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 4 เดือน นับจากวันที่มีมติ

ชัชชาติเปิดแคมเปญดูแลคนกรุง

เวลา 14.30 น. ที่ลานกิจกรรม ชุมชนโรงหมูกองเตย เขตคลองเตย กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม จัดกิจกรรม “ชัชชาติชวนคุย คนกรุงกรุงเทพฯ ช่วยคิด” งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังนายชัชชาติประกาศความพร้อมอาสาดูแลกรุงเทพฯ โดยมี นายฉันทชาย สิทธิพันธุ์ แฝดพี่ชายชัชชาติ

รองผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวริชัย โชคชนะ อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ไอติม หลานชาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล ฮาร์ท นักร้อง และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

ในงานมีการออกบูธแสดงความคิดเห็นพัฒนาและสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่ จำนวน 15 บูธ ประกอบด้วย 1.We space 2.ซ้อเทจจริงของกทม. จากข้อมูลทางการและจากสื่อสังคม 3.traffy 4.bangkok mobility 5.Uddc CEUS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.ย่านเศรษฐกิจ กิด ผลิต ขาย 7.ยังชน 8.Thawell mayday 9.tuk tuk shop 10. via bus 11.tact social consulting 12.we learn academy 13. trash lucky 14. big tree และ 15.bangkok green link

ย้ำลงสมัครอิสระ

นายชัชชาติกล่าวว่า การจัดงานวันนี้ไม่ได้เป็นการเปิดตัว แต่มาแสดงเจตจำนงเพราะว่าตั้งใจอยากลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในสังกัดอิสระ หากมีการประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. กลุ่มคนที่มาวันนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่สนับสนุนแต่เป็นคนกรุงเทพฯ ที่ชวนมาแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อจะได้มีไอเดียที่ดีและไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้ง เพราะงานของกทม.ต้องอาศัยแนวร่วมการลงอิสระ เชื่อว่าจะหาแนวร่วมได้มากขึ้น เพราะเท่าที่ออกไปพูดคุยกับประชาชนพบว่าคนจำนวนมากเมื่อการทะเลาะเบาะแว้ง การที่ลงอิสระจะทำให้ทุกคนถ่วงมารวมกันทำงานได้มากขึ้น ไม่มีอะไรลึกซึ้งหรือซับซ้อน แต่อิสระไม่ใช่เรื่องง่าย หากลงเป็นนามพรรคแล้วมาเปิดตัวก็จบ แต่การลงอิสระฐานเสียงก็ไม่มี ซึ่งเหนื่อย แต่เชื่อว่าอิสระเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับพรรค แต่เป็นเชิงแนวคิดว่าอยากทำกรุงเทพฯให้ดีที่สุดอยากเป็นผู้ว่าฯกทม. ของทุกคน

ตนไม่ได้คิดเรื่องฐานเสียงแต่คิดถึงการทำงานในอนาคต ไม่ได้คิดที่จะชนะเลือกตั้ง แต่ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯกทม.แล้วจะได้มีรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุด จึงต้องการแนวร่วมไว้ประสานงาน ซึ่งกทม.ไม่ได้มีอำนาจ ต้องมีการประสานการทำงานกับรัฐบาล และเอกชน ดังนั้นการลงอิสระถือว่ามีความคล่องตัวใน

การทำงาน หากมีการประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีการทำโพลเพื่อดูคะแนน เวลานั้น ต้องดูภาพรวมทั้งหมด แล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าไม่ลงสังกัดพรรคแน่นอน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เงินของพรรค แต่เป็นเงินตัวเองและระดมจากเพื่อนๆ ไม่ได้เกี่ยวกับพรรค ซึ่งได้เรียนหัวหน้าพรรคไปแล้วว่าจะลงอิสระ

ไอลิ่วมงานด้วย

นายชัชชาติกล่าวกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ไม่พอใจถ้าพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครว่า ไม่ทราบรายละเอียด เพราะว่าไม่ได้คุย เมื่อบอกลงอิสระไปแล้ว ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไร ถือว่าให้เกียรติพรรค พรรคเพื่อไทยมีจุดดีหลายอย่างและที่เอามาใช้ในวันนี้เป็นแนวคิดมาจากพรรคเพื่อไทย เช่น การลงพื้นที่มาคุยห่มชน ความเป็นอยู่ประชาชน

ไม่กังวลว่างานวันนี้จะเป็นการเปิดตัว แต่ทำด้วยความสนุก ด้วยความหวังที่จะทำให้กรุงเทพฯดีขึ้น เราไม่ได้ทะเลาะกับใคร หรือขัดแย้งกับใคร ยังมีคนมาลงสมัครอิสระเยอะๆ ซึ่งดี แพ้ชนะ ก็ไม่อะไร ที่เปิดตัววันนี้ เพราะจะปีใหม่นี้แล้ว จะให้การบ้านกลับไปคิดต่อว่าแต่ละคนจะทำอะไรให้ดีขึ้นมา และหลังปีใหม่จะมีการทำเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่องในเรื่อง ชยะ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพราะหัวใจของกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ที่กทม. แต่อยู่ที่ประชาชนต้องร่วมมือกัน กทม. มีอำนาจแค่ระดับหนึ่ง แต่กรุงเทพฯ คือเมือง ประชาชนต้องตื่นรู้ ต้องมีส่วนร่วมให้เห็น และมีการติดตามการทำงานของ กทม. อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าอยากทำกรุงเทพฯให้ดีขึ้น เพราะประชาชนจะอยู่ยาวนานที่สุด ผู้ว่าฯ กทม. มา 4 ปีก็ไป แต่ประชาชนจะเป็นตัวกำกับ กทม. ในระยะยาว

นายพริษฐ์กล่าวว่า วันนั้นมาในฐานะประชาชน มาแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้จริงคือเรื่องรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาแนวคิดแก้ปัญหาคนจน โดยวันนี้มีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่ม หลายวัย ที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นหลายประเด็นว่าอีก 5-10 ปี จะพบอะไร ทั้งสังคมสูงวัย ความเหลื่อมล้ำ การที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น

พปชร.อ่อนขอมิผู้ว่าฯ กทม.

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ประสานงาน พปชร.เขตบึงกุ่ม นายฉัตรฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กก.บห.พปชร. เป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงานพรรค เขตบึงกุ่ม โดยมี นายแมน มณีวัลย์ เป็นผอ.ศูนย์ประสานงาน มี ส.ส.กทม.ของพรรคร่วมงาน อาทิ น.ส.จิตติภรณ์ โขติเดชาชัยนันต์ ส.ส.บางกะปิ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.คลองเตย เป็นต้น

นายฉัตรฐพลกล่าวว่า ที่ผ่านมามีพรรคมีตัวแทนทำงานในพื้นที่ กทม. ในระดับท้องถิ่น มาตลอด เพื่อรับฟังและแก้ปัญหาให้ประชาชน และขณะนี้ได้เตรียมวางแผนทางการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นที่จะมาถึงทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าฯ กทม. ไว้แล้ว และจะประกาศความชัดเจนทั้งนโยบายและตัวบุคคลเมื่อถึงเวลาเนื่องจากต้องรอให้ภาครัฐประกาศวัน เวลา และกระบวนการต่างๆที่จะเข้าสู่อำนาจเลือกตั้ง ก่อน เรามั่นใจว่าจะหาบุคลากรมาเป็นทีมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน โดยต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของกทม. และแก้ไข ทำให้ดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ รวมถึงนำนโยบายของ พปชร. ไปปฏิบัติได้จริง

ขณะนี้เรามีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. มีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตรองผู้ว่าฯ และนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ ภรรยา รมว.ศึกษาธิการ จึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัญหาในพื้นที่กทม. ที่เราได้รับฟังจะดำเนินการแก้ไข ถึงแม้จะไม่ได้ทุกเรื่องแต่ก็จะแก้ปัญหา และทำงานร่วมกันเป็นทีม และขณะนี้พรรค มี ส.ส.กทม. ถึง 12 คน ทั้งในพื้นที่ชั้นในและ กทม. ตะวันออก จึงมั่นใจว่าจากนี้เราต้องมีผู้ว่าฯ กทม. ในนามของพปชร. ด้วย จึงขอโอกาส

ให้พิจารณาบุคลากรของพรรคเข้าไปทำงานด้วย ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พรรคอยู่ระหว่างการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีการทาบทามมาจากหลายส่วน โดยเรามีการสำรวจความนิยมของผู้ที่เราจะพิจารณาคัดเลือก แต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ คนที่จะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็ไม่ใช่ทำงานเก่งอย่างเดียวแต่ต้องทำงานเป็นทีมได้ด้วย นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาบุคลิกของคนที่จะเข้ามาเป็นทีมงาน ยืนยันว่าพปชร. หากคนลงสมัครได้แน่นอนและ

เมื่อเปิดตัวแล้ว ไม่น่าจะเป็นคนที่ชาวทม. ผิดหวัง ส่วนจะเลือกใครนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชน

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งผู้หญิงลง นายฉัตรฐพลกล่าวว่า การเลือกตั้งดังกล่าวก็เปิดกว้าง โดยคนที่จะมาบริหารก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วย



รัฐบาลไร้เสถียรภาพ-สภาโรงเหล้าเถื่อน คุกคามเมืองไทยจมตั้งความขัดแย้ง



ก

ารประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติด่วน เรื่องการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการ (มกธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ

ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ การใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 องค์ประชุมสภาไม่ครบ ทำให้สภาล่มติดต่อกันถึง 2 ครั้ง

สะท้อนถึงปัญหารัฐบาลเสียงปรี่มน้ำเริ่มมีปัญหาเสถียรภาพ อย่างที่มีการคาดการณ์ และจะส่งผลกระทบต่อของคพายพอื่นๆ ตามมา

โดยการประชุมสภาผู้แทนฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากมีการโหวตลงมติว่าจะให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบ

จาก คสช. ผลคะแนนพลิกล็อกเห็นชอบให้ตั้ง กมธ.วิสามัญฯ ด้วยคะแนน 234 ต่อ 230 งดออกเสียง 2 และไม่ลงคะแนน 1 (ลงชื่อเพิ่มภายหลังเป็น 236 ต่อ 231 งดออกเสียง 2 เสียง)

แต่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล รีบแก้เกมทันทีด้วยการเสนอให้นับคะแนนใหม่ โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ในฐานะประธานที่ประชุม อ้างบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 85 ในกรณีมีคะแนนแพ้ชนะกันไม่เกิน 25 เสียง แต่การลงคะแนนใหม่ต้องใช้วิธีการขานชื่อทีละคน ทำให้ฝ่ายค้านไม่พอใจ เกิดการประท้วงกันวุ่นวาย บางคนตะโกนเสียงดังต่อว่าด้วยความไม่พอใจ จน นายชวน ต้องเตือนว่า “ให้รักษามารยาทด้วย สภาไม่ใช่โรงเหล้าเถื่อน” ขณะที่ นายพิเชษฐ ธีระเมืองพาน

ในขณะที่บรรยากาศการเมืองในสภา ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ได้เทียบกันเหมือนในโรงเหล้าเถื่อน รัฐบาลเสียงปรี่มน้ำก็เริ่มปริแตก รอยร้าวเริ่มขยายกว้างมากขึ้น นายธนากรเล่นบทใหม่ ออกจากสภา เดินหน้าลงถนนปลุกมวลชนลุกขึ้นสู้ ไม่ยอมก้มหัวให้เผด็จการ และอภิสิทธิ์ชน ความขัดแย้งก็ปะทุไปทุกด้าน

ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เสนอนับองค์ประชุม แต่ ส.ส.ฝ่ายค้าน กลับเดินออกจากห้องประชุม จากนั้นนายชวนชวนองค์ประชุมเหลือเพียง 82 เสียง จึงสั่งปิดการประชุม

ในส่วนของผลโหวต 236 ต่อ 231 งดออกเสียง 2 เสียง ปรากฏว่า มี ส.ส. 33 คน ไม่ได้มาร่วมโหวต ที่น่าสนใจ เสียงข้างมาก 236 เสียง เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.วิสามัญ ส่วนใหญ่เป็นเสียงของฝ่ายค้าน และมีเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย ซึ่งเป็นเสียงของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 6 เสียง คือ นางกัญจวรรณ ตันเถียร, นายเทพไท เสนพงศ์, นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์, นายอันวาร์ สาและ, นายพนิต วิจิตเศรษฐ์ และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

ต่อมาในการประชุมสภาฯ วันที่ 28 พ.ย. ก่อนเข้าสู่วาระโหวตตั้งคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 โดยนายชวนทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ ได้กดเรียกสมาชิกเพื่อนับองค์ประชุม ในขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนออกจากห้องประชุม บางส่วนยังอยู่ในห้องประชุม แต่ไม่กดบัตรแสดงตน ซึ่งนายชวนแจ้งว่าองค์ประชุมมี 240 เสียง ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมจึงปิดการประชุมสภา

ภายหลังสภาล่มครั้งที่ 2 นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล แถลงว่า คำสั่ง คสช.มีมากกว่า 500 ฉบับ ได้รับการแก้ไขไปแล้ว 400 กว่าฉบับ เหลืออยู่ที่กระทรวงและกรมพิจารณา

เตรียมเสนอเป็นพระราชบัญญัติอีก ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างสิ้นสุดไปตามอายุคำสั่ง อะไรเป็นปัญหา เรามี กมธ.สามัญซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายอยู่แล้ว ก็ให้เสนอเข้าไปใน กมธ.ดังกล่าว ซึ่งวิปรัฐบาลมีมติยืนยันว่าเราจะไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญ

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปรัฐบาล ยืนยันว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้าน แต่อยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลจัดการไม่ได้เอง ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยทั่วไปรัฐบาลจะเป็นคนหาทางออก เพราะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศ และสภา

ส่วน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ส.ส.ประชาธิปัตย์ ที่โหวตให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ ยืนยันว่า แม้จะให้มีการลงคะแนนใหม่ ตนก็จะลงคะแนนเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นผู้เสนอญัตติคล้ายกับของฝ่ายค้าน เพียงแต่ของตนรวมถึงคำสั่งคณะปฏิวัติคณะอื่นด้วย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่เป็นเรื่องของสภาที่มีหน้าที่ศึกษาความไม่สอดคล้องของกฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง

ในการประชุมสภาวันเดียวกันนั้น นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอเปลี่ยนตัว กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทน นายดล เหนอตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา ที่ลาออกไป โดยเสนอ นายไพฑูริย์ นิตะวัน เป็น กมธ.แทน

ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน กมธ. ลูกชิ้นอภิปรายว่า กมธ. นี้มีข่าวทุกวัน มีการเปลี่ยน กมธ.จากพรรคพลังประชารัฐ 2 คน ล่าสุดมีลาออกเพิ่มอีก 1 คน ทราบว่าถูกบีบให้ออกและส่งชื่อคนอื่นเข้ามาแทน ขณะนี้รายชื่อที่เสนอมาแทนนายดลอยู่ระหว่างการพิจารณาของตนตามข้อบังคับข้อที่ 109 หากส่งชื่อให้ประธานสภาเลยโดยไม่กลั่นกรองก็จะถือว่าเป็นผู้ได้บังคับบัญชาที่เลว

ทำให้ นายชวน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการลงมติ กมธ. วิสามัญ จากนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ก็ยังอภิปรายต่อว่า “ขอให้ประธานวินิจฉัยความถูกต้อง ตอนนี้มียิงกันในศาล ขอให้ช่วยกันในสภาอีกเลย”

ด้าน นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ กมธ. กล่าวว่า “ประธาน กมธ.พูดข้อมูลด้านเดียว ส่วนคำพูดที่ว่าจะยิงกันในสภาขอให้ถอน เพราะจะไม่มีการยิงกันในสภาจะยิงกันที่ไหนก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นายชวน จึงกล่าวว่า “ยิงด้วยหนังสติ๊กหรือยิงปืน และขอให้มือปืนทั้งหลายอย่ามาที่นั่นะครับ”

นี่คือบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่เรียกกันว่า ผู้ทรงเกียรติ แต่กลับพูดจาทำร้ายกันเหมือนใน “โรงเหล้าเถื่อน” อย่างที่นายชวนกล่าวตักเตือน

ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ในฐานะประธาน กมธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก็มีความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายสัปดาห์

โดย น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ กมธ. ไม่พอใจกรณีที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ปลอมอยู่ที่ปรึกษาประธาน กมธ.นั่งประชุมด้วย ทำให้ น.ส.ปารีณาลากเก้าอี้ไปนั่งข้างๆ ประธานฯ ท่ามกลางการจับจ้องของทุกสายตา กลายเป็นภาพวิดีโอเผยแพร่ไปทั่ว

ขณะเดียวกัน ในเรื่องการแบน 3 สารพิษก็เกิดปัญหาขึ้นมาจนได้ เมื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รรมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานการประชุม คณะกรรมการวัตถุอันตราย แผลงภายหลังการประชุม เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากจำนวนผู้เข้าประชุม 24 เสียง ให้เลื่อนการยกเลิกการใช้ สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส คือการปรับระดับสารเคมีทั้ง 2 จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ออกไปอีก 6 เดือน คือในวันที่ 1 มิ.ย.2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ให้ยกเลิกการใช้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2562 ในส่วน สารไกลโฟเซต ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ใช้ได้ต่อไป แต่ต้องจำกัดการใช้ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดเดิมเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561

ทำให้แกนนำพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รรมว.สาธารณสุข กับ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่พอใจกรณีการเกษตร ทั้งที่เป็นหน่วยงานในการดูแลของ รมช.เกษตรฯ กลับไม่เสนอเอกสาร

มาให้ตรวจก่อนที่นำเข้าในการประชุม กก.วัตถุอันตราย ซึ่งเอกสารดังกล่าวลงนามโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรฯ นำส่งเข้าที่ประชุมทันที กระทั่งจะขอคืนกรมวิชาการเกษตรให้ รมว.เกษตรฯ แลกกับกรมชลประทาน นอกจากนี้ยังชี้ กก.วัตถุอันตรายตีความใช้ผลการประชุมพิจารณาสารเคมี หลังมติแบน 3 สารพิษ วันที่ 22 ต.ค.จากกรรมการทั้งหมดยังไม่ถูกหักล้าง ในวันที่ 27 พ.ย. นายสุริยะอ้างมติเอกฉันท์ เลื่อนแบนสารเคมี แต่กรรมการยืนยันไม่ได้ลงเป็นมติ จากปัญหาดังกล่าวเห็นชัดเจนว่าพรรคร่วมรัฐบาลทำงานไปคนละทิศทาง ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลแบ่งออกเป็น 3 ก๊ก คือ ก๊กของพรรคพลังประชารัฐ นำโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ก๊กพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ และก๊กพรรคภูมิใจไทย ที่นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข

โดยแต่ละก๊กก็เร่งสร้างผลงานตามนโยบายของพรรคตัวเอง เนื่องจากมองรัฐบาลเสียงปรี่มน้ำไม่มีหลักประกันว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน ต่างฝ่ายจึงต้องชิงดีชิงเด่นกันเองเพื่อใช้เป็นผลงานหาเสียงหากมีการเลือกตั้งครั้งหน้า ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก็ไม่สามารถกำกับนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ บางเรื่องควรเด็ดขาดกลับไม่ทำ แต่บางเรื่องควรให้เป็นไปตามกระบวนการ กลับสั่งการเด็ดขาด

อีกด้านหนึ่ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แผลงลาออกจากที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และทุกตำแหน่งในสภาฯ โดยอ้างว่า “เขาไม่ต้องการให้อยู่” พร้อมลงพื้นที่พบมวลชนตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.นี้ และเดินหน้ารณรงค์เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ร่าง พ.ร.บ.ปกป้องสิทธิแรงงาน และร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช. เป็นต้น เบื้องต้น เบื้องหน้าสังเกตว่า ธนาธร เสนอตัวเองมาเป็นที่ปรึกษา กมธ.งบฯ ท่ามกลางการถกเถียงว่า นายธนาธรถูกศาลสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.สามารถเป็นกรรมาธิการได้หรือไม่ ขณะที่ภารกิจตรวจสอบการใช้งบประมาณก็ยังไม่เสร็จสิ้น แล้วบอกว่าลาออกไปอยู่กับประชาชน เท่ากับว่าธนาธรจะพร้อมเล่นในบทบาทนอกสภาเต็มตัว อยู่ที่ว่าจะเดินนำหน้ามวลชนสู้แบบสุดซอยหรือไม่ แค่นั้นเอง

ในขณะที่บรรยากาศการเมืองในสภา ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ได้เถียงกันเหมือนในโรงเหล้าเถื่อน รัฐบาลเสียงปรี่มน้ำก็เริ่มปริแตก รอยร้าวเริ่มขยายกว้างมากขึ้น นายธนาธรเล่นบทใหม่ ออกจากสภา เดินหน้าลงถนนปลุกมวลชนลุกขึ้นสู้ ไม่ยอมก้มหัวให้เผด็จการ และอภิสิทธิ์ชน ความขัดแย้งก็ปะทุไปทุกด้าน.

ทีมข่าวการเมือง

ไม่เอา'ลุงตุ๋'หรือจะเอา'ลุงแม้ว' 'ลุงธนาร'

กรุงเทพธุรกิจ บทความเคลื่อนไหวสุดสัปดาห์ • กับเข้้นสุดสัปดาห์

วันนี้มีคำถามดังๆ ว่า จะเอาใครเป็นนายกฯ

ไม่ได้ถามประชาชน แต่จะถามนักการเมืองและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล เพราะดูเหมือนว่า การร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย จะไม่ค่อยสบายนัก หากเข้บปีคงไม่มีเหตุแพ้วไหวตฝ่ายค้านและสภากลมตามมาสองครั้ง

ทั้งหมดเกิดจากพรรคร่วมรัฐบาล ห้ามโทษฝ่ายค้านเด็ดขาด

พรรคประชาธิปัตย์ มี53เสียง พรรคภูมิใจไทย มี 51 เสียง พรรคพลังประชารัฐมี 116 เสียง และพรรคเล็กพรรคน้อยอย่างชาติไทยพัฒนา ชาติพัฒนา เป็นต้น

รวมกันเป็นรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ

ร่วมกันบริหารประเทศยังไม่ทันไร เรียกว่าหม้อข้าวยังไม่ทันดำ ก็มีปัญหากันแล้ว

พรรคประชาธิปัตย์ ต้องการคะแนนเสียงจากกระทรวงที่บริหารอยู่ ประกอบไปด้วย **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์**

ส่วนพรรคภูมิใจไทย มีกระทรวงคมนาคมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

แต่กระทรวงที่ได้รับการจัดสรร ไปนั้นเพื่อเข้าไปบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ไม่ใช่แบ่งกระทรวงเหมือนแบ่งเค้ก อย่าเข้าใจผิดว่าให้ไปคอยดูว่าบริษัทไหนจะได้สัมปทานจากรัฐอะไรบ้าง ไม่ใช่ให้ไปดูแลสัมปทานของ "นายทุน"

และต้องเข้าใจว่า กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่เข้าไปเพื่อดูแลราคา ยาง ราคาปาล์ม เพื่อเอาใจชาวสวนยางสวนปาล์มที่เป็นฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



ทักษิณ ชินวัตร

และต้องเข้าใจว่า นโยบายกัญชา และการยกเลิกสารพิษ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ฉะนั้นเหมือนกับ พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า **นโยบายของพรรคก็คือนโยบายของกรม.และของรัฐบาล ทุกคนต้องช่วยกันและคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ** ไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันหรือแก่งแย่งคะแนนเสียงกันเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้า



ธนาธร จรุงเรืองกิจ

พรรคประชาธิปัตย์ อย่าลืมนะ **จะไม่**
ร่วมรัฐบาลกับคนโกงคนคอร์รัปชัน

พรรคภูมิใจไทย อย่าลืมนะ **จะไม่ร่วม**
รัฐบาลกับพรรคที่ล้มเจ้าล้มสถาบัน

อย่าลืม หรือว่าลืมแล้ว เพราะหากทั้งสอง
พรรคใช้เสียงปริ่มน้ำ บีบบล.อ.ประยุทธ์ เท่ากับ
ต้องการให้รัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์

ไปต่อไม่ได้ ก็ต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภา
หรือว่าต้องการเปลี่ยนตัวนายกฯ

ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ ก็มีเพียง พรรคเพื่อไทย

อันเป็นร่างเงาของ **ทักษิณ** หรือ **ไม่ก็เอา**

ธนาธร จรุงเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่

คนที่ประกาศจะเปลี่ยนแปลงประเทศ

พรรคการเมืองที่โหวตคว่ำ พ.ร.ก.โอนย้ายกำลังพลทหารรักษาพระองค์ เป็นการเปิดหน้า
ชนกับสถาบัน

จรินทร์ กับ **อนุทิน** ช่วยพูดออกมาชัดๆ ประชาชนที่ศรัทธาระบบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะได้จดจำหน้าเอาไว้

ว่าเลือก ทักษิณ-ธนาธร ไม่เอา ประยุทธ์

พรรคร่วมรั้ว
วิกฤตศิรัทธา'รัฐบาล'?

> 2

พรรคร่วม'รั้ว' วิกฤตศิรัทธา'รัฐบาล'?



กรุงเทพธุรกิจ ● เสถียรภาพของรัฐบาล ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทย กระแสข่าว**ความระหองระแหงของพรรคร่วมรัฐบาล** เหตุการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ล่ม 2 วันติดต่อกันทำให้นักลงทุน-ภาคธุรกิจมองเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล แม้ยังไม่แตกหัก แต่บาดแผลที่เกิดขึ้นสร้างรอยร้าว รอยฉีกขาดแห่งสร้างความแตกแยกทั้ง**พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคภูมิใจไทย (ภท.)** ที่ต่างมีวาระซ่อนเร้นของตัวเอง ทำให้นโยบายที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน มักมีปัญหา

อยู่เสมอ

เริ่มที่ พปชร.-ภท. ออกแรงวัดกำลังกันตั้งแต่ช่วงจัดตั้งรัฐบาล สายการเมืองในพปชร. ไม่ยอมยกกระทรวงคมนาคมให้อยู่ในความดูแลของ พรรคภท. แต่ก็ต้องจำใจหลัง “บักบ๋อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พปชร. ทำสัญญาใจไว้กับ “แกนนำภท.” ยกกระทรวงคมนาคมให้ก่อนวันกาบัตรเลือกตั้งเสียอีก

หลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสรรพ มีกระแสข่าวการต่อรองโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เป็นระยะ โดย “แกนนำภท.” ยื่นข้อเสนอหรือสัญญา

โครงการรถไฟฟาสายสีส้ม จากเดิมที่ร่วมสัญญาก่อสร้างและเดินรถเข้าด้วย ให้แยกสัญญาก่อสร้าง และสัญญาเดินรถออกจากกัน

ล่าสุดเกิดปัญหาระหว่าง “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รรมว.อุตสาหกรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพปชร. ที่กลับมติขยายเวลาแบน 3 สารพิษที่ใช้ทางการเกษตรออกไปอีก 6 เดือนทำให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภท. ออกแฉอีกชั้นไม่พอใจอย่างแรง แฉมปล่อยข่าวบลิ๊ฟ “สุริยะ” ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทักทักเอาเองว่าคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ ทั้งที่มีบางคนหวดตีให้แบน 3 สารพิษ

ทันที

ระหว่างนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้ง -การต่อรองระหว่าง พปชร.-ภท. เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง แต่สามารถเคลียร์กันได้บ้างก็มองว่า “แกนนำภท.” รู้ว่าต้องประคับประคอง “รัฐบาลเรือเหล็ก” ให้ล่องไปให้นานที่สุด แต่บางจังหวะต้องชิงช่วงเพื่อรักษาสถานการณ์ต่อรอง

รอยร้าวระหว่าง ปชป.-ภท. โฟกัสไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรฯ เลขาธิการพรรคปชป. เปิดศึกกับ “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรฯ ทักติบ-หักมติ ยึดเวลาแบน 3 สารพิษ จนออกอาการองแงจ่อคืน “กรมวิชาการเกษตร” ให้กลับไปอยู่ในความดูแลของ “เฉลิมชัย”



ภาพพล.อ.ประยุทธ์ จูงมือ 'จรินทร์-เฉลิมชัย' มาชักภาพยืนยัน ความสัมพันธ์ เสมือนจตุรพักตรพิมาน เพื่อกลบรอยร้าว พรรคร่วมรัฐบาล

ต่อด้วยศึกระหว่าง พปชร.-ปชป. ในฐานะฝ่ายบริหาร แล้วแยกบทบาทกันอย่างชัดเจน ในฐานะที่ต้องอยู่ข้างเดียวในสภานิติบัญญัติ แต่เสี่ยงยกมือไหวตักกันเองหลายครั้ง จนทำให้รัฐบาลเสียหายให้กับพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะวาระร้อน ญัตติขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44

ซ้ำหาละเสียงโหวต 236 ต่อ 231 งดออกเสียง 2 ปรากฏว่ามี 6 ส.ส.ปชป. โหวตสวนพรรคร่วมรัฐบาล ยกมือให้ตั้ง กมธ.ศึกษาคำสั่งคสช. ประกอบด้วย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นางกัญจวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก และ นายพนิต วิจิตรเศรษฐ์ บัญชีรายชื่อ ซึ่งทั้ง 5 คน เป็นกลุ่มที่สนิทสนมกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ “สาทิตย์” จำเป็นต้องยกมือหนุนให้ตั้งกมธ. เพราะเป็นหนึ่งในคนที่เสนอญัตติตั้งกล่าว

แสดงให้เห็นว่าภายในปชป. “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ หัวหน้าปชป. ไม่สามารถควบคุมเสียงภายในปชป. ได้ทั้งหมด เพราะ ส.ส.ปชป. บางกลุ่ม ยังติดอยู่กับสายของ “อภิสิทธิ์” ที่คอยสกัดไม่ให้ “รัฐบาลลุดทุ” เดินได้สะดวก

ศึก 3 เล้า-เรา 3 พรรค พปชร.-ปชป.-ภท. ความขัดแย้งที่ยังโยกโยกกัน ทำให้สถานะของรัฐบาลถูกมองในแง่ลบ และบั่นทอนความเชื่อมั่น-ความน่าเชื่อถือลงไปมาก ทำให้ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ต้องลงมาเล่นบทบาทด้วยตัวเอง

ภาพ “พล.อ.ประยุทธ์” จูงมือ “จรินทร์-เฉลิมชัย” มาชักภาพยืนยันความสัมพันธ์ “ยิ่งกว่าเหนียว” ต่อหน้าสื่อมวลชน เสมือนจตุรพักตรพิมาน เพื่อกลบกระแสรอยร้าวภายในพรรคร่วมรัฐบาล แต่ดูเหมือนกระแสความขัดแย้งยังไม่ลดลง แต่ละฝ่ายพร้อมขย่ม เพื่อให้เกิดการปรับปรุค. กันตลอดเวลา

นายสตีล ธนาธิโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า มองว่า รอยร้าวมีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาล ที่ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งการแห่ชนหมากรุก ความพยายามเขย่าตำแหน่งต่างๆ ในคณะรัฐมนตรี จนทำให้พรรค พปชร. ไม่พอใจหลังต้องสูญเสียหลายเก้าอี้ในกระทรวงเกรตเอ แต่ช่วงนั้น พปชร. เก็บความไว้ในใจจนหลุดออกมาเป็นสัญญาณจาก พล.อ.ประยุทธ์ ที่หวงคืนสัญญาถูกผู้ชาย

“อนาคตภาวะรอยร้าวนี้จะกระทบ

เสียงปริ่มน้ำตลอด ตราบใดที่การก่อตั้งรัฐบาล มาจากสัญญาถูกผู้ชาย เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเปลี่ยนแปลงสัญญา ก็ต้องมาดกันว่า ใครละเมิดสัญญากันก่อน ซึ่งครั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่า เป็นรอยร้าวที่เกิดจากสัญญาที่ทำไว้กับภท.-ปชป. กับเก้าอี้ในกระทรวงเศรษฐกิจ ที่มีข่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ต้องการหวงคืนมาดูแลเองทั้งหมด”

นายสตีล กล่าวต่อว่า รัฐบาลในภาวะเสียงปริ่มน้ำ ก็ต้องแก้ปัญหาเป็นเรื่อยๆ ไปทุกครั้ง แต่ก็เชื่อว่ามี ความพยายามหาจุดยืน อย่างน้อย 50 เสียง มารองรับในระดับหนึ่งจากการถอนตัวของ ภท. หรือ ปชป. หรืออย่างน้อยมากกว่า 100 เสียงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากรัฐบาลมีความมั่นใจในความนิยมจากประชาชน ก็อาจล้างไฟ ประกาศยุบสภา เพื่อเลือกตั้งใหม่

ส่วนเหตุการณ์สภาล่มมองเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำ ยิ่งในภาวะขัดแย้งกันในพรรคร่วมรัฐบาล จึงทำให้มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ยังหวังจะนำนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนให้เกิดความก้าวหน้า หลังจากที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินมาสู่ระยะหนึ่งแล้ว และนี่คือโอกาสในการแสดงบทบาททางการเมือง

สำหรับภาพการต่อรองในการประชุมสภาฯ มองเป็นข้อได้เปรียบของฝ่ายรัฐบาล เนื่องจากเป้าหมายหลักของพรรคฝ่ายค้าน อยู่ที่การผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า ฉะนั้นการยื้อกันของทั้ง 2 ฝ่ายในช่วงที่ผ่านมาก็ น่าจะเพียงพอแล้ว และเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าการประชุมสภาจะสามารถเดินทางต่อไปได้

'สุริยะ'กร้าว ยึด-แบนสารพิษ มติถูกตั้ง

'วิษณุ'เบี่ยงหนีความ เหน็จโอไมครอนพลสุ

"สุริยะ" ลั่นมั่นใจมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่าง และไม่ได้เข้าใจผิด ด้าน "ภักดี" ★ มีต่อหน้า 9

'สุริยะ'กร้าว ☆ ต่อจากหน้า 1 โภธิศิริ" เผยรายละเอียดการประชุมยึดแบน "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" ไปอีก 6 เดือน ส่วน "ไกลโฟเซต" ยังไม่แบนแต่จำกัดการใช้ อ่างกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่ให้รายงานการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบทุก 3 เดือน ขณะที่ "หมอจุฬา-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ตั้งข้อสังเกตในตัวประธาน-ผลประชุมต่อไม่ชอบธรรม จึงผู้นำรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนเพื่อสุขภาพประชาชน พร้อมแนะนำศาลากลางให้ชัดเจนสินค้า ยี่ห้อไหนมีไกลโฟเซต เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค

จากการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา กลับล้มไม่เป็น 3 สารเคมีทางการเกษตร "พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส" ที่จะมียอดในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ แต่ให้ยึดอายุการใช้งานของสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือน ส่วนไกลโฟเซตให้ควบคุมการใช้ ต่อมา รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกษัตริย์เกษตรกรรม ได้ประกาศลาออกจากการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

พร้อมเรียกร้องแถลงข่าวของนายสุริยะ โดยยืนยันไม่ได้มีการลงมติอย่างชัดเจน เพราะไม่มีการนับองค์ประชุม และไม่สามารถเรียกว่าเป็นมติเอกฉันท์นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขอยืนยันว่ามติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มีมติเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นมติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและไม่ได้เข้าใจผิดตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวอ้างเนื่องจากได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วว่าที่ประชุม ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการ จึงขอยืนยันอีกครั้งว่ามติดังกล่าวถูกต้อง

นายสุริยะกล่าวอีกว่ามติคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดที่มีมติเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้กำหนดวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ที่เลื่อนจากวันที่ 1 ธ.ค.นี้ เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซต

ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 พร้อมทั้งมอบให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไปและให้นำเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาภายใน 4 เดือน นับจากวันที่มีมติดังกล่าว

ด้านนายภักดี โภธิศิริ อธิบดีกรมการ ป.ป.ช. อดีตเลขาธิการสำนักงานอาหารและยา (อย.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ตนเห็นด้วยกับที่ประชุม ซึ่งการประชุมดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ขอให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับฟังข้อมูลให้รอบคอบ

นายภักดีกล่าวว่าเดิมปลัดกระทรวงเกษตรฯ นำเสนอความคืบหน้าการออกประกาศกำหนดให้สารทั้ง 3 ตัวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 ว่าได้ไปจัดเตรียมการสำหรับการแบนตามกำหนดแล้ว แต่พบอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

เนื่องจากการยกเลิกสารทั้ง 3 ตัวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก ทำให้รัฐต้องใช้งบเป็นจำนวนมากในการแก้ปัญหาทั้งระบบ จึงเสนอในที่ประชุมขอใช้มาตรการจำกัดการใช้ทั้ง 3 สารเช่นเดิม แต่ขอลดระยะเวลาการจำกัดการใช้จากเดิมที่กำหนดไว้ 2 ปี เป็น 1 ปี ประธานเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและกรรมการส่วนใหญ่เสนอให้ออกประกาศโดยปรับพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แต่ให้ขยายเวลาในการยกเลิกไปอีก 6 เดือน ซึ่งน่าจะจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้กรมวิชาการเกษตรไปเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของสารทดแทนหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสมและมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

"สำหรับไกลโฟเซต ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่สมควรประกาศเป็นชนิดที่ 4 และขอให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ไปก่อนเนื่องจากสารดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ"

และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และนำมารายงาน คณะกรรมการทุก 8 เดือน โดยเฉพาะข้อมูล วิชาการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของไกลโฟเซตในสหรัฐอเมริกา โดย EPA มีค่า LD50 oral มากกว่า 5,000 mg/kg และจัดเป็นสาร ก่อมะเร็ง ประเภท 2A ก็ยังไม่มีความชัดเจน ว่าก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ และสหรัฐอเมริกา ยังคงอนุญาตให้ใช้ได้เนื่องจากมีการบริหารจัดการ ที่ มีการควบคุมและให้ความรู้ให้เกษตรกรได้ใช้อย่าง ถูกต้อง เนื่องจากไกลโฟเซตเป็นของแข็ง ไม่มี การระเหย จึงไม่มีการแพร่กระจายในอากาศ จัด ว่ามีความเป็นพิษต่ำถ้าไม่มีการสัมผัสโดยตรง อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรต้องไปศึกษาเรื่อง สารทดแทนและนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป" นายภักดิ์กล่าว

นายภักดิ์กล่าวอีกว่า ช่วงท้ายการประชุม ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์ร่างมติเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับแก้ร่างมติจนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และประธานได้สอบถาม กรรมการว่าเห็นด้วยหรือไม่ กรรมการส่วนใหญ่ เห็นด้วย แต่มีกรรมการบางคนแจ้งว่าไม่เห็นด้วย สำหรับมติที่จะกำหนดให้แบนสาร 2 ตัว ภายใน 6 เดือน เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาที่กำหนดควร ต้องให้กรมวิชาการเกษตรไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน ก่อน จึงค่อยนำมาพิจารณากำหนด และมีกรรมการ บางคนขอตั้งเป็นข้อสังเกต ซึ่งฝ่ายเลขานุการให้ที่ ประชุมรับรองมติด้วย

วันเดียวกัน ส.พ.ธีระวัฒน์เหมาจุฬา อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงผลการประชุม คณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า เครือข่าย 686 องค์กรจะประชุมกันถึงกรณี ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ แต่ยืนยันว่าเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ไม่ใช้มติเอกฉันท์แน่นอน และเบื้องต้นสิ่งที่ คณะกรรมการวัตถุอันตรายทุกคนต้องแสดงจุดยืน คือผลที่ออกมาเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ไม่ใช่มติเนื่องจาก เป็นเพียงความเห็นจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสาร เคมีเท่านั้น และที่สำคัญคือการจะมีมติใหม่ได้ ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าใครที่โหวตและลงมติอย่างไร บ้าง นอกจากนี้อีกสิ่งที่สำคัญ คือจะต้องมีการลงมติ กัดค้านมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก่อน เพราะ มติดังกล่าวมีหลักฐานชัดเจนว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

"ประชาชนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลกำลัง ลอยตัวเหนือปัญหา ทั้งๆที่เป็นเรื่องของสุขภาพ

ประชาชนที่มีหลักฐานจากกระทรวงสาธารณสุขที่ ชัดเจนว่ามีทั้งผู้ป่วยและเสียชีวิต ทั้งยังพบว่าเกิด การตกค้างในमारดาและทารก ซึ่งมีผลกระทบต่อ พัฒนาการของทารกอย่างชัดเจน หากยึดออกไป อีก 6 เดือน จะต้องมีความชัดเจนที่เป็นอนาคตของชาติ อีกที่ร้ายที่ผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมี ดังนั้น จึง ขอเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนเรื่อง นี้ให้ชัดเจน และจากการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา นั้น ขอตั้งข้อสังเกตในตัวของประธานคณะ กรรมการวัตถุอันตราย ว่าน่าจะมีความปกติเกิดขึ้น หรือไม่" ส.พ.ธีระวัฒน์กล่าว

☆ มีต่อหน้า 10

'สุริยะ' กร้าว ☆ ต่อจากหน้า 9

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค กล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ วัตถุอันตรายที่มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อดุสาหกรรมเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ให้ยึดเวลาการแบนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือน และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ขอตั้งคำถามต่อว่า มันไม่ชอบธรรม และเป็นมติ จริงๆหรือไม่ เหตุผลเรื่องการไม่แบนฟังไม่ขึ้นเลย ดังนั้น ข้ออ้างทั้งหลายในการยกเลิก หรือยึดการแบน สารเคมีเหล่านี้ไม่น่าจะมีความชอบธรรม จึงเสนอ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานไปข้างหน้า โดยให้มีหน่วยงานสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ให้มากขึ้น ทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มา ของอาหารหรืออาหารต่างๆมีการใช้สารเคมีมากขึ้น แล้ไหนอย่างไรเหมือนกับที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ทำตลาดสินค้า ที่บอกว่ามีสาร กันบูด มีวัตถุเจือปนอาหารอะไรบ้าง เป็นต้น และขอให้ มีหน่วยงานสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน

ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่า การยึดการแบน สารเคมีเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ถือเป็นมติได้หรือไม่ นั้น น.ส.สารีกล่าวว่า คิดว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องตอบ คำถามให้ชัด เพราะมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ยังไม่ได้ ออกประกาศการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ควรเป็นการพิจารณารับรองประกาศที่จะออก แต่ กลับเป็นการพิจารณามติที่ไม่ชอบ ซึ่งเหตุผลที่บอก ว่ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะกว่านั้น คิดว่าตัวเลขก็ไม่ ถูกต้องจริงๆ คนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจำนวน ไกล่เคียงกัน นั้นแสดงว่าต้องการกลับมติ และถ้าดู จากการต่อสู้ของ รส.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชัดว่าไม่ได้มีการลงมติ ที่ชัดเจนเพราะมติวันที่ 27 พ.ย. ไม่ชอบธรรม ดังนั้น ต้องกลับไปใช้มติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.คือการแบนสาร

เคมี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ต้องไปจัดทำประกาศให้ ชัดเจน และพิจารณาประกาศเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้ แม้ว่าถึงกำหนดวันที่ 2 ธ.ค.แล้วก็ตาม และทำลาย ให้ชัดเจนว่าสินค้าที่ยี่ห้อไหนบ้างที่มีไกลโฟเซตอย่าง น้อยเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ถึงข้อถกเถียงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อดุสาหกรรม เป็น ประธาน จะสามารถปลงมติเดิมที่ประชุมกันก่อน หน้านี้ได้หรือไม่ว่าต้องเข้าใจว่าการที่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมมีมติไปเมื่อเดือน ธ.ค.เป็นกรรมการตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับเก่าแต่ต่อมา พ.ร.บ.ฉบับใหม่ มีผลประกาศใช้บังคับออกมาองค์ประกอบกรรมการ เก้ากับองค์ประกอบกรรมการใหม่เปลี่ยนไป ฉบับใหม่ มี รมว.อดุสาหกรรมเป็นประธาน การประชุมครั้ง ล่าสุดเขาสามารถเปลี่ยนมติได้แต่จะเปลี่ยนหรือไม่ คนไม่ทราบ ส่วนการที่จะมีมติใหม่ออกมา จำเป็น ต้องยกเลิกมติเก่าก่อนหรือไม่นั้น ไม่เป็นไร เพราะ มติเก่ายังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ หากใครสงสัยสามารถส่งให้มีการตีความได้ โดย ยื่นสอบถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา

ล้มแบน3สารพิษส่อหนังกยาว สุริยะได้ลุ้นเสียหนุ-มติถูกกม.

**‘มัญญา’ เหมินยำเล็กใช้
ซีถ้าไร้ประกาศก็ไม่มีผล
ไบโอไทยนัด2ธค.-สู้ต่อ
ยก3ปมต้านบอร์ดวัตถุ
‘สุริยะ’ได้‘เสียหนุ’ยันมติ กก.วัตถุ
อันตราย 27 พ.ย.ไม่ขัด กม.แน
ย้าตรวจสอบแล้ว อดีตเลขาฯ อัย.ซี
กก.ส่วนใหญ่เห็นด้วย มัญญายัน
ยึดแบน 3 สาร (อ่านต่อหน้า 9)**

ต่อจากหน้า 1

3สารพิษ

สุริยะยืนยันมติกก.ไม่ขัดกม.

จากกรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย แถลงผลการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ระบุว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเลื่อนแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และเลิกแบนสารไกลโฟเซตแต่ให้จำกัดการใช้ ซึ่งต่อมา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลโต้แย้งว่าไม่ได้เห็นด้วยกับมติดังกล่าว และที่ประชุมไม่ได้ยกมือลงมติใดๆ นั้น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขอยืนยันว่ามติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มีตนเป็นประธานเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นมติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย และไม่ได้เข้าใจผิดตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวอ้าง เนื่องจากได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วว่าที่ประชุมได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่าง

นายสุริยะกล่าวว่า มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้กำหนดวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ เลื่อนจาก 1 ธันวาคม 2562 เป็น 1 มิถุนายน 2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป และให้นำเสนอคณะกรรมการ พิจารณาภายใน 4 เดือน นับจากวันที่มีมติ

อดีตปช.แนะฟังข้อมูลรอบคอบ

นายภัคดี โปธิศิริ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ตนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับที่ประชุม และการประชุมดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

จึงอยากให้ประชาชน และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายให้รอบคอบ ซึ่งเดิมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอความคิดเห็นนำออกประกาศกำหนดให้สารทั้ง 3 ตัวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมว่าได้ไปจัดเตรียมการสำหรับการแบนตามกำหนดแล้ว แต่พบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา เนื่องจากการยกเลิกสารทั้ง 3 ตัวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก ทำให้รัฐต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการแก้ปัญหาทั้งระบบ จึงเสนอในที่ประชุมขอใช้มาตรการจำกัดการใช้ทั้ง 3 สารเช่นเดิม แต่ขอลดระยะเวลาการจำกัดการใช้จากเดิมที่กำหนดไว้ 2 ปี เป็น 1 ปี ประชานได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และกรรมการส่วนใหญ่เสนอให้ออกประกาศโดยปรับพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แต่ให้มีขยายเวลาในการยกเลิกไปอีก 6 เดือน เพราะน่าจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรไปเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสารทดแทนหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม และมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ซีกก.ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ประชุม

นายภัคดีกล่าวต่อว่า ส่วนไกลโฟเซตที่ประชุมเห็นว่ายังไม่สมควรประกาศเป็นชนิดที่ 4 และขอให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ไปก่อน เนื่องจากสารดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และนำมารายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดย

เฉพาะข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของไกลโฟเซตในสหรัฐอเมริกา โดย EPA มีค่า LD50 oral มากกว่า 5,000 mg/kg และจัดเป็นสารก่อมะเร็ง ประเภท 2A คือยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ และสหรัฐอเมริกายังคงอนุญาตให้ใช้ได้ เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี มีการควบคุม และให้ความรู้ให้เกษตรกรได้ใช้อย่างถูกต้อง เนื่องจากไกลโฟเซตเป็นของแข็ง ไม่มีการระเหย จึงไม่มีการแพร่กระจายในอากาศ จัดว่ามีความเป็นพิษต่ำถ้าไม่มีการสัมผัสโดยตรง

“ช่วงท้ายการประชุม ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์ร่างมติเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับแก้ร่างมติ จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และประธานได้สอบถามกรรมการว่าเห็นด้วยหรือไม่ กรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีกรรมการบางท่านแจ้งว่าไม่เห็นด้วยสำหรับมติที่จะกำหนดให้แบน สาร 2 ตัวภายใน 6 เดือน เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาที่จะกำหนดควรต้องให้กรมวิชาการเกษตรไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน จึงขอนำมาพิจารณา กำหนด และมีกรรมการบางท่านขอตั้งเป็นข้อสังเกต” นายภักดิ์กล่าว

มติที่ยังยึดมติแบน3สาร

ขณะที่ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการออกอย่างเป็นทางการจากกระทรวงอุตสาหกรรมนสารเคมีอันตราย ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ยังคงยึดตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เพราะมีการลงมติชัดเจนเรื่องแบน 3 สารเคมี และที่ผ่านมาเตรียมพร้อมงานต่างๆ เพื่อรับกับมติวันที่ 22 ตุลาคมไว้แล้ว ซึ่งในการแบน 3 สารเคมีหากยึดตามมติดังกล่าวมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ไม่ได้หมายความว่าหากใครมี 3 สารในครอบครองจะผิดในทันทีจะมีระยะเวลาให้ปรับตัว 15 วันหรือ 1 เดือนตลอดเดือนธันวาคม ดังนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าคงต้องมาดูว่าจะมีประกาศออกมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่

“สัปดาห์หน้าหากกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีประกาศออกมา คิดว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมน่าจะอิงตามการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้เลื่อนแบนสารเคมี พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส 6 เดือน และเลิกแบนสารไกลโฟเซตแต่ให้จำกัดการใช้ ซึ่งหากอิงตามมติดังกล่าวต้องมีประกาศออกมาชัดเจน เพราะขณะนี้ทุกคนยังงัดกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย” น.ส.มัญญา กล่าว

ตั้งปมขัดม.12พรบ.วัตถุอันตราย

น.ส.มัญญา กล่าวว่า อยากให้ดูว่าการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 12 หรือไม่ ซึ่งในมาตรา 12 ให้อำนาจความในมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุ

อันตราย พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขว่า มาตรา 44 ในกรณีมีความจำเป็นให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด (1) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับตามมาตรการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.นี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร (2) วัตถุอันตรายซึ่งมีวัตถุประสงค์นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการทดสอบ การวิเคราะห์การวิจัย และการพัฒนา (3) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐสภาภาคไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควรกำหนด

ไบโอไทย-686องค์กรกดดัน2ธ.ค.

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวว่า ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ที่สวนชีววิถี ไบโอไทยพร้อมด้วยเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร และเครือข่ายผู้บริโภค จะมีการประชุมหารือ และหาแนวทางการเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนในการแบนสารเคมีทั้ง 3 สาร พร้อมตอบโต้กรณี

ที่มติในที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ไม่เป็นธรรม โดยจะมี 3 ประเด็นใหญ่ คือ ที่หารือคือ 1.ความไม่ชอบธรรมของเหตุผลในการเลื่อนแบน พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และการยกเลิกแบนไกลโฟเซต 2.ความไม่ชอบธรรมของกระบวนการตัดสินใจการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ และ 3.การแถลงการเคลื่อนไหวของทางเครือข่ายพร้อมข้อเสนอ

“ทั้งนี้ มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันก่อนในช่วงเช้าและจะนำแถลงในเวลา 11.00 น. ขณะนี้มติดังกล่าวไม่เคลียร์ว่าเป็นมติเดิมหรือมติใหม่ โดยมติดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากเป็นเพียงมติ ยังไม่มีประกาศกระทรวง ดังนั้นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมติคือนโยบายของ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่ห้ามนำเข้าก็ยังมี การเคลื่อนไหวอยู่ เพราะขณะนี้ทั้งฝั่งของคนที่ต้องการแบน และไม่ต้องการแบน ก็อยากให้มีนโยบายที่ชัดเจนของทั้งคู่” นายวิฑูรย์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากจะต้องมีการเลื่อนแบนสารเคมีและจำกัดการใช้ ทางเครือข่ายมีแนวทางหรือข้อเสนออย่างไร นายวิฑูรย์กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องหาทางออกด้วยกันหลายฝ่ายต่างคนต่างทำไม่ได้

นายจรศักดิ์ ศิลปธรรมวานิช ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไร่อ้อยชาวนุรลักษ์บุรี จำกัด จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า เห็นด้วยกับนายสุริยะ ที่รู้ปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น รู้ว่าภายในคืออะไร รู้ว่าเหตุใดจึงอยากให้มีการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร อย่างไรก็ตามพาราควอตรู้ว่ายากที่จะมาแทนคือตัวไหนและตอนนี้อยู่ในมือใครบ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เหมือนเป็นเรื่องของผลประโยชน์

พท.ทำบิกัด

หา 250 สส. ล้มญัตติ 44

อนาคตใหม่ปักธงพิชิต ส. เปิดทาง 'ธนาธร' ลงชื่อบท

ส.โตะสั้น-ป้อมกรอบทำ

เพื่อไทยทำรัฐบาล อ่านต่อหน้า 10

● พท.ทำ ต่อจากหน้า 1

หา 250 เสียงล้มญัตติเรียกมาตรา 44 'หมอวรงค์' โผล่ถล่ม 'ธนาธร' ลาออกมธ.งบฯ ไม่สู้งานหนัก ด้าน 'อนค.' สวนกลับทันควัน หัวหน้าพรรคไม่เคยขอย เปลี่ยนตัวกมธ.เป็น เรื่องธรรมดา ขยี้วาทะ 'คนชังชาติ' 'เรื่องไกร' ยัน 'ไขก๊อก' ไม่เกี่ยวกับกมธ.กดดัน 'ฉันทูพล' ย้ำรัฐบาลปัก ครม.ไว้ความขัดแย้ง ยอมรับ รัฐมนตรีควมแก้ข้อ ส.ส.กระทบเสียงโหวต รัฐบาล ส.ว.ชู 'เทพไท' ถ้ายังพูดทำทนาย ถูกถูก แก้วรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ ตั้งข้อสงสัยปชป. ลอนชื่อ 'มาร์ค' ชิงประธานกมธ.ศึกษาแก้ รัฐธรรมนูญ เล่นเกมอะไร กมธ.งบฯ พิไดก นัดพิเศษวันหยุด ปลัดมหาดไทยนำอธิบดี- ผวจ.-นายกอบจ.ก.โขงชี้แจง 'สุริยะ' ยันมติ ชี้เวลาแบนสารพิษ ถูกต้องตามกฎหมาย

'ฉันทูพล' ย้ำรัฐบาลปัก

เวลา 14.00 น. วันที่ 30 พ.ย. ที่ศูนย์ ประสานงาน พปชร. เขตบึงกุ่ม นายฉันทูพล ที่ปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้า พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายกฯ เตรียมนัดหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุย วันที่ 3 ธ.ค.นี้เพื่อแก้ปัญหาการทำงานของ

พรรคร่วมรัฐบาลนั้น ว่า มีการนัดหมายกัน ส่วนจะสามารถนัดกันได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหลายๆ พรรค ที่ต้องหาเวลาให้ตรงกัน เป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การหารือกันจะเป็น โอกาสที่ผู้บริหารพรรค และ ส.ส. ของทุกคนจะได้พูดคุยถึงปัญหาที่มีอยู่ หรือวางแผนการทำงานร่วมกันในปี 2563 เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้ประชาชน

ส่วนความกังวลของสังคมและสื่อต่อการ ทำงานของรัฐบาลนั้น ตนยังมั่นใจในความ มั่นคงของพรรคร่วมรัฐบาล และไม่รู้ถึงว่ามี ความขัดแย้งในครม.ที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อน ประเทศของรัฐบาลเดินไปไม่ได้ แต่คิดว่า ครม.ชุดนี้เป็นครม.ที่มีความเข้าใจระหว่างกัน ที่ดีมากที่สุดคณะหนึ่ง แม้จะมีความเห็นหลาย เรื่องเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แต่หากไม่มีความ เห็นต่างกันเลยก็คงเป็นรัฐบาลเผด็จการ ดังนั้น การที่แต่ละพรรคแสดงวิสัยทัศน์ทัศนคติ ก็ต้องมาปรับจูนกัน เพราะเราเพิ่งจะรวมกัน ได้ไม่ถึง 4 เดือน การปรับจูนกันเป็นช่วงๆ ก็น่าจะเหมาะสม

รับมต.ควบส.ส.กระทบเสียงรบ.

การทำงานในสภาตนไม่กังวล และมองว่า ที่ผ่านมาเป็นความขัดข้องทางเทคนิค อาจเป็น

ความเข้าใจผิดในบางส่วน และเสียค้ายหาก ฝ่ายค้านร่วมกันดำเนินงานให้ผ่านไปได้ด้วย ดีก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ถือเป็นสิทธิของแต่ละ คน แต่ละพรรคจะวางแนวทางไว้อย่างไร แต่สุดท้ายก็ต้องมาดูว่าการขับเคลื่อนในสภา ที่ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมประชุมนั้นประชาชน ได้ประโยชน์หรือไม่

ส่วนที่มี ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลบางคน ยืนยันจะ โหวตสวนมติพรรคร่วมรัฐบาลถือเป็นสิทธิ คิดว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกัน ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะทำให้ปัญหา ที่มี ความไม่เข้าใจหรือขัดแย้งกันน่าจะเคลียร์ กันได้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ และมั่นใจว่า หลังจากนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องการประชุมสภา หากฝ่ายค้านแสดงชัดว่าต้องไปชงข้อประชุม เป็นตัวขับเคลื่อนสภาทางพรรคร่วมรัฐบาล ก็พร้อมจะปรับแนวทางการทำงาน แต่หวังว่า จะไม่เป็นอย่างนั้น

เมื่อถามว่าจะเกิดเหตุสภาล่มรอบ 3 หรือ ไม่ นายฉันทูพลกล่าวว่า สภาล่มได้ตลอดเวลา แต่ต้องดูว่าล้มแล้วเกิดจากอะไร ความเหมาะสม เป็นอย่างไร ต่อข้อถามว่าสถานะการทำงาน ของรัฐมนตรีควมกับบทบาท ส.ส.ยังไม่มี ปัญหาให้หรือไม่ นายฉันทูพลกล่าวว่า ยังไปได้ แต่ยอมรับว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไร หากสภา ต้องการเสียง ส.ส. แต่รัฐมนตรีที่ควมตำแหน่ง ส.ส. มีภารกิจไปต่างประเทศก็ต้องหาแนวทาง ที่จะทำให้การประชุมผ่านไปได้ หรือรัฐมนตรี ต้องงดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนั้น

อย่ารื้อฟื้นเรื่องเก่า

เมื่อถามว่าเรื่องญัตติตั้งกมธ.วิสามัญศึกษา ผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ คำสั่ง กศช. และคำสั่งหัวหน้า กศช. ตามมาตรา 44 ต่างก็

ไม่มีใครยอมใคร จะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องหรือไม่ นายฉัตรพลกล่าวว่า เห็นด้วยกับ ส.ส.หลายคนที่พูดในสภาว่าการที่เราไปพูด ย้อนหลังถึงเรื่องมาตรา 44 แล้วอะไรจะเกิดขึ้น และความเหมาะสมคืออะไร และที่ผ่านมานายกฯก็พูดชัดเจนว่าให้แต่ละกระทรวงไปดูแลทำตามมาตรา 44 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนประเทศอยู่แล้ว จึงไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มี การทบทวนเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องปรับปรุง แต่อะไรที่เราต้องปรับปรุงเราก็ต้องทำ ทั้งเรื่องคำสั่งมาตรา 44 และเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ด้วย

ส่วนการที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลบางคนไม่เห็นว่าการตั้งกมธ.ขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าวจะเป็นการเดินสู่แนวทางประชาธิปไตยนั้น นายฉัตรพลกล่าวว่า ตั้งแต่เราเข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว คิดว่านายกฯ ได้ให้ออกาสและดำเนินการทุกอย่างตามระบอบประชาธิปไตยเท่าที่จะสามารถทำได้ และคิดว่าทำเต็มที่ทั้งหมด รวมทั้งการที่ รัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือไปปรับฟังในสภา ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับสภา ซึ่งคิดว่านายกฯเข้าใจบริบทของ ประชาธิปไตยดีพอ แต่เรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือเรื่องที่จะทำให้การบริหารประเทศจะงักหรือการเรียกไปชี้แจงเรื่องที่ยังไปไม่ได้ คนคิดว่านายกฯก็แสดงจุดยืนให้เห็นชัดเจนว่าไม่ ยอมยกย่องไปในเรื่องที่ยังไปไม่ได้ หรือตอบไปแล้วตอบคำตอบเหมือนเดิม

พท.ไลรบ.หา 250 ส.ส.ให้ครบ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) เลขาธิการวิฝ่ายค้าน กล่าวถึงทางออกในการพิจารณายุตติตั้งกมธ. วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการออกคำสั่ง คสช.และตามม.44 ว่า คงต้องพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพราะในมุมมองของฝ่ายค้านการลงมติที่ผ่านมามีข้อบกพร่องแล้ว หากรัฐบาลยอมถอยด้วยการถอนการนับคะแนนใหม่แล้วเปิดกว้างให้ตั้งกมธ.ตามผลการลงมติที่ไม่มีปัญหา งานสภาก็จะเดินต่อไปได้ตามระเบียบวาระ โดยเฉพาะยุตติตั้งกมธ. ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่รอ จ่อคืออยู่ แต่หากฝั่งรัฐบาลยังยืนยันให้ นับคะแนนใหม่ฝ่ายค้านก็จะคงจุดยืนเดิม ไม่ขอร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งก็เป็นภาระของรัฐบาลที่จะเรียกสมาชิกมาให้ถึง 250 คน เพื่อเป็น องค์ประชุมสำหรับเดินหน้าประชุมต่อ

“ในข้อเท็จจริงโดยสภาพที่ทราบกันคืออยู่

ว่าเสียงมันปรึมน้ำมาก อีกทั้งยังมีส.ส.บางคน ไม่สบาย หรือติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่รัฐบาลจะหาองค์ประชุม มาให้ถึงได้ จึงอยากให้รัฐบาลรับฟัง เปิดใจ ให้กว้างด้วยการถอนการขออนับคะแนนใหม่ ออกไป เพราะกมธ.ศึกษาผลกระทบตาม มาตรา 44 นั้น หากตั้งขึ้นมาทำไมได้มีอำนาจ บังคับอะไร แต่เป็นเพียงการศึกษาหาหนทาง เพื่อนำเสนอว่า เราควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้กันอย่างไรเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ ที่จะไปทำอะไรรุนแรงอะไรเลย” นายจุลพันธ์ กล่าว

ยันไม่เกี่ยวข้องกมธ.แก้รธน.

เมื่อถามว่ากรณีส.ส.ซึ่งรัฐบาลระบุว่า หาก ฝ่ายค้านยังวอลถักเอาแต่ทำกับไม่จริงใจให้ยุตติ ตั้งกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้า นายจุลพันธ์กล่าวว่าถือว่า เป็นคนละประเด็นกัน การนำเรื่องนี้มาผูกกันถือว่า ไม่เป็นเหตุ เป็นผล เพราะต้นเหตุของเรื่องคือฝ่ายรัฐบาล ยกข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 85(2) มาขออนับคะแนนใหม่ในมติที่ถือว่าจบไปแล้ว ฝ่ายรัฐบาลถอนการนับคะแนนใหม่ออกไป เรื่องก็จบ ยุตติเรื่องรัฐธรรมนูญก็เดินหน้า ได้ ซึ่งที่ผ่านมามีฝ่ายค้านไม่เคยยกข้อบังคับข้อนี้มาใช้เลย ทั้งๆที่จะทำได้ เพราะการลงมติ แต่ละครั้งไม่เคยขาดกันเกิน 25 คะแนนอยู่แล้ว หรือแม้แต่ข้อให้รับรองการประชุมก็ไม่เคย ทำ แม้ในหลายครั้งจะสงสัยในตัวคะแนนว่า ฝั่งรัฐบาลมีจำนวนส.ส.ถึงผลคะแนนที่ปรากฏ ออกมาจริงๆ หรือ แต่เพื่อให้งานสภามันเดิน ไปได้ ก็ปล่อยไปไม่เคยขออนับใหม่

ส.ว.ได้ถูกป้อมครอบงำ

นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. กล่าวกรณีนาย เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวพาดพิงถึงส.ว.เรื่องการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าเพียงพล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณส.ว. ก็รอฟัง และทำว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้สำเร็จใน 1 ปี จะขอเอารูปเขียนไปกราบ ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า คนเข้าใจในความมุ่งหวัง ของนายเทพไท แต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ว่าเรื่องง่าย เพราะต้องใช้ความร่วมมือ และเห็นพ้องจากทุกฝ่าย หากมีการใช้ถ้อยคำ ทำทนายหรือพูดจาในทำนองดูถูกและตักเตือนกัน ตั้งแต่ต้น เป้าหมายที่หวังก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จ ตนเชื่อว่าไม่มีใครสามารถครอบงำใครได้ทั้งหมด

เชื่อว่าส.ว.อดทนรับคำวิจารณ์จากส.ส.

ที่พูดในสภา วิเคราะห์เราโดยเราไม่มีสิทธิชี้แจง มาตลอดช่วงที่มีการเปิดสภา แต่ไม่เป็นไรเรา เข้าใจถึงความอดทนที่ไม่ได้เข้าสภามาหลาย ปี นอกจากนี้ เท่าที่สัมผัสมา ส.ว.แต่ละคน ก็ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอยู่ตลอดเช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้ออกสื่อแบบรายวันหรือเป็นข่าว จนสุดท้ายก็ถูกพูดจาโยนให้เป็นจำเลยสังคม การพูดลักษณะนี้ไม่เป็นประโยชน์หรือทำให้ ประเทศเดินหน้า ดังนั้น ควรจะทำเรื่องที่สามารถ นำพาบ้านเมืองเดิน ไปข้างหน้าจะดีกว่า

สงสัยถอนชื่อมาร์ค-เล่นเกมอะไร

“การศึกษาหรือการเริ่มตั้งใจเพื่อปูทาง ไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จหรือไม่ คงไม่เกี่ยวกับการที่มีใครจะหอบรูปเขียนเข้า ทำเนียบไปกราบกราบใคร แต่เกี่ยวกับการ แสดงความจริงใจที่แท้จริง และพูดจาอย่าง ตรงไปตรงมากับประชาชนก็เพียงพอแล้ว ไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะสับสนจน ไม่อยากจะ สนใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น วันนี้ มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอม เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นแคนดิเดต ประธาน กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไข รัฐธรรมนูญ ทั้งที่พอเปิดชื่อนายอภิสิทธิ์ มา หลายฝ่ายก็ยอมรับ รวมถึงฝ่ายค้านเอง ยังมีที่สนับสนุนชื่อนายอภิสิทธิ์ ด้วย เป็น เรื่องที่ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่ากำลังเล่น เกมอะไรอยู่” นายพีระศักดิ์กล่าว

กมธ.งบชี้ธนารักษ์ทำการบินดี

ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เลขาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวกรณีนายชนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ ยื่นลาออกจากการเป็นกมธ. ว่า ก่อนการประชุมกมธ.งบช่วงเช้าที่ผ่านมา นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณางบฯ อ่านหนังสือ ลาออกของนายชนาธร เพื่อแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และแจ้งด้วยว่านายชนาธร ไม่ขอ รับเบี้ยประชุมตั้งแต่ต้น โดยไม่ได้มีการเปิด บัญชีให้มีการโอนเข้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การทำหน้าที่กมธ.งบฯ ของนายชนาธร ได้มีการสอบถามข้อมูลจากทุกกระทรวงที่เข้า มาให้ชี้แจง โดยไม่ได้เจาะจงเฉพาะกระทรวง กลาโหมและงบที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ และ ทุกครั้งที่มีการประชุมนายชนาธร จะทำการ บ้านและเตรียมข้อมูลมานำเสนออยู่ตลอด

บรรยากาศในการประชุมทุกครั้งก็เป็นที่ไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร ไม่เครียดและไม่มีการกดดัน ทุกครั้งที่นายชนาธร ต้องการพูดกมธ. ก็เปิดโอกาสให้พูด และแสดงข้อมูลทุกครั้ง **ขี้ออกไม่เกี่ยวคนในกมธ.**

เมื่อถามว่าการลาออกของนายชนาธร จะกระทบการทำงานของกมธ.หรือไม่ นายเรื่องไกรกล่าวไว้ เชื่อว่าไม่กระทบเพราะกมธ. มีตั้ง 64 คน และกมธ.ในสัดส่วนพรรคอนาคตใหม่ ที่ทำงานอยู่ที่ทำหน้าที่ได้คืออยู่แล้ว เป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าเสนอด้วยข้อมูล อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการพิจารณาบทคนนั้นเดินหน้าได้เกือบครึ่งทางแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีนายชนาธรระบุพวกเขาไม่อยากให้ทำงานในสภา คิดว่าหมายถึงใคร นายเรื่องไกรกล่าวว่า คำนี้คนก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เชื่อว่าในกมธ.ไม่มีและไม่น่าจะแน่นอน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับกรณีนายชนาธร ทวงถามเกี่ยวกับตัวเลขเงินนอกงบประมาณ การสัมปทานที่วิ-วิทู ต่างๆ ของกระทรวงกลาโหม นำเงินไปทำภารกิจสนามม้า สนามมวย ของกระทรวงกลาโหมหรือไม่ นั่นคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้อง เพราะตนเคยถามกระทรวงกลาโหมแรงกว่านี้เยอะ

วงศ์ชัชชนาธรไม่สู้งานหนัก

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย โปสเตอร์เชษฐัง วิจารณ์การลาออกจากกมธ.งบประมาณของนายชนาธรระบุ หัวข้อความจริงเรื่องการลาออก และว่า

การลาออกจากกมธ.งบประมาณทุกตำแหน่งสะท้อนว่าไม่รับผิดชอบต่อการแต่งตั้งของตัวเอง แทนประชาชน ทั้งๆที่ตนเองเสนอขอเป็นเอง สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ การทำงานกมธ.งบประมาณนั้น ถือว่างานค่อนข้างหนัก และต้องทำการบ้านเรื่องข้อมูล จะมานำเสนอมาๆไม่ได้ ที่สำคัญคืออีกไม่นานกมธ.ชุดนี้ก็หมดวาระอยู่แล้ว การอ้างว่า “ในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการเห็นผมในสภา ผมจึงขอกลับไปอยู่กับประชาชน” เป็นการอ้างแบบให้ลูดี แต่แท้จริงแล้วคุณลาออกเอง เพราะไม่สามารถรับภาระกับงานที่หนักได้เท่านั้น และที่สำคัญรู้ตัวตัวเองยังมีอีกหลายคดีรออยู่ จึงเอามาเป็นเงื่อนไขว่าถูกรั้งแก เพื่อปลุกคนลงถนน

ส่วนการไม่ได้เป็นส.ส.ก็เพราะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและถูกศาลตัดสิน ไม่มีใครมากลั่นแกล้งทั้งสิ้น แต่อาามาพูดเพื่อปลุกระดมลองคิดดูว่าการชอบอ้างประชาธิปไตยแต่ทำผิด

ไม่ยอมรับผิด เท่ากับว่ากำลังใช้อิทธิพลเหนือประชาชน ต้องรู้ทันพวกขงชาติ บนพื้นฐานความจริง ปรารถนารัฐชาติ

อนค.ตอบโต้ทันควัน

ต่อมา นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ หรืออ้อม ที่ชนะเลือกตั้งนพ.วรงค์ โปสเตอร์ตอบโต้ ระบุว่า นพ.วรงค์กล้าได้อย่างไรมาบอกว่าความจริงเรื่องการลาออก เมื่อยังไม่รู้จักนายชนาธรและพวกเราด้วยซ้ำ นายชนาธรไม่เคยออกจากงานหนัก เขาทำงานหนักระดับมอนสเตอร์ตลอด ในสิ่งที่มีคุณค่าและคุ้มจะลงทุน การตัดสินใจเรื่องกมธ. เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเปลี่ยนตัวกันในการทำงาน เมื่อเห็นว่าใครเหมาะสมจะทำอะไรในช่วงไหนส่วนเรื่องคดีนั้นก็โดนคดีหุ่นสื่อจากการเปิดสถานเลี้ยงเด็ก ถ้าถูกตัดสินคดี ส.ส.และไม่เห็นด้วยกับศาล จะกลายเป็นคนขงชาติแบบที่นพ.วรงค์กล่าวหาหรือไม่คิดว่าไม่ที่วิจารณ์และตรวจสอบไม่ได้ต่างหาก อาจกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างร้ายกาจ

“การใช้กฎหมายเพื่อการโจมตีทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เคยเกิดแล้วกับผู้นำประเทศทั่วโลก ทั้งเนลสัน แมนเดลา ออง ซาน ซู จี และอีกมากมาย หมอใช้ชุดความคิดจอมปลอมนี้ หลอกคนได้ไม่เท่าไรหรอก” นายปดิพัทธ์กล่าว

อนค.โต้แย้งนโยบายพลีชีพส.ส.

น.ส.พรหมิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงกระแสข่าวว่า นายชนาธร ลาออกจากกมธ.งบประมาณ และเตรียมลงเลือกตั้งในเขตสวนหลวง-ประเวศ กทม. ว่า ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่นายชนาธรจะลงเลือกตั้งในเขตนี้ เพราะเจ้าของพื้นที่ คือ นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส. กทม. พรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้ทำผิดอะไร และไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งซ่อม ถ้าจะให้นายชนาธรลาออกแล้วให้ นายชนาธร ลงเลือกตั้งซ่อมแทน เราจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร อนค.ไม่มีนโยบายการพลีชีพ ส.ส. ยืนยันชัดๆว่าไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน

ตอนที่นายชนาธรแถลงลาออกจากกมธ.งบประมาณ บอกแล้วว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่สามารถทำงานการเมืองช่วยเหลือประชาชนได้ ได้วางแผนงานกันเอาไว้ว่างานในสภาให้ ส.ส.ของพรรคดำเนินการ และมีนายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค เป็นแกนนำหลัก ส่วนนายชนาธรจะเดินสายพบประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรณรงค์แคมเปญเกี่ยวกับร่าง

พ.ร.บ.ที่สำคัญๆ เช่น ร่างพ.ร.บ.เกณฑ์ทหาร และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ต้องถามผู้ที่ปล่อยข่าวว่าต้องการอะไรจากเรื่องนี้กันแน่

พปชร.เดินชัด ‘ชนาธร’

นายชนกร วัจนอุยงชนะ โฆษกพปชร. กล่าวถึงนายชนาธรลาออกจากกมธ.งบประมาณ และอนค.งบประมาณฯ อ้างมีคนไม่ต้องการเห็นในสภา ว่า ไม่น่าจะใช้และไม่สมเหตุผล นายชนาธรเข้ามาทำงานในกมธ.ที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ไม่ได้มีปัญหาอะไร จึงมองว่านายชนาธรไม่มีความรับผิดชอบและไม่ไหวมากกว่า เพราะกมธ.งบประมาณฯ ต้องประชุมจนถึงซึ่งเป็นงานหนักและเหนื่อย ใช้สมองคิดตลอดเวลา จึงขอลาออก ไม่อยากให้นายชนาธรนำข้ออ้างที่เหมือนแต่เนิ่นๆตรงรื้อทั้งเรื่องสืบทอดอำนาจผิดจักร เพราะรัฐบาลมาจากพรรคเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วมาโจมตีรัฐบาลอีก เพราะตนไม่สบายใจที่นายชนาธรเดินสายไปทั่วประเทศ พยายามเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ เหมือนเตรียมการจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกหรือไม่

“ไม่อยากให้มีการปลุกมวลชนลงถนน สร้างปัญหาให้ประเทศอีก และก่อนหน้านี้น.ส.พรหมิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ก็ออกมายืนยันว่าจะไม่มีการนำประชาชนลงถนนเด็ดขาด แต่วันนี้เมื่อนักข่าวถามนายชนาธรกลับไม่กล้ายืนยัน ขอฝากนายชนาธรให้นึกถึงประเทศชาติ และประชาชนให้มาก ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้ออ้างเป็นตัวอย่าง ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั่วประเทศคงไม่ยอม เพราะวันนี้บ้านเมืองสงบแล้ว” โฆษกพปชร. กล่าว

กมธ.งบฯออกพิเศษ-งบท.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. ประธานวิปรัฐบาล ในฐานะรองประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งมีวาระพิจารณาบทกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดต่างๆ โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง

นายจักรชัยอริชัยในที่ประชุมถึงภาพรวมภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โครงสร้างส่วนราชการ ผลงานที่ผ่านมาในปี 62 และกรอบงานรวมถึงแผนการดำเนินงานในปี 63 โดยยืนยันว่า ตนพร้อมอธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการทุกคน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 5 ภาค และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พร้อมชี้แจงงานของกระทรวงมหาดไทยต่อกรมฯ. โดยกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายใช้งบประมาณเพื่อให้ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผวจ.-นายกอบจ.ตบเท้าแจง

อย่างไรก็ตาม การประชุมวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษในวันหยุดราชการ เนื่องจากผู้มาชี้แจงส่วนใหญ่เป็นผู้ว่าฯ และนายกอบจ. คณะกรมฯ จึงต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางมาในวันราชการ จึงนัดประชุมในวันหยุดแทน เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งกรอบการประชุมวันนี้มีกำหนดเวลาการประชุมตั้งแต่ 10.00 น. ไปจนถึงเวลา 23.30 น.

สำหรับงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่คณะกรมฯ พิจารณาเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางทวีและวิทยุในส่วนของกองทัพ ความจำเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 ของกองทัพเรือ นั้น จะไปลงรายละเอียดในชั้นคณะอนุกรมฯต่อไป

ผู้บริโภคจวกมติยึดแบนสารพิษ

วันเดียวกัน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้ยึดเวลาแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส อีก 6 เดือน และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ว่าไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว และขอตั้งคำถามว่าไม่ชอบธรรมและเป็นมติจริงๆ หรือไม่ เหตุผลเรื่องการไม่แบนพืชไม่ขึ้น โดยการจำกัดการใช้ไกลโฟเซตชัดเจนว่าเป็นอันตรายไม่อย่างนั้นคงไม่ขณะคดีที่สหรัฐอเมริกาตั้งหลายคดี เมื่อเป็นปัญหาแบบนี้ข้ออ้างทั้งหลายในการยกเลิกหรือเลื่อนการแบนไม่น่าจะมีความชอบธรรม จึงเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ ทำงานไปข้างหน้า ให้มีหน่วยงานสนับสนุน

เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของอาหาร หรืออาหารต่างๆ มีการใช้สารเคมีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร เหมือนที่ อย.ทำตลาดสินค้าที่บอกว่ามีสารกันบูด มีวัตถุเจือปน และขอให้หน่วยงานสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน

เมื่อถามว่าผลการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ถือเป็นมติได้หรือไม่ เพราะไม่มีกรรณการลงมติวันที่ 22 ต.ค. ที่ให้แบนสารเคมี วันที่ 1 ธ.ค.นี้ น.ส.สารีกล่าวว่า รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องตอบคำถามเรื่องพวกนี้ให้ชัด เพราะมติ 22 ต.ค. ยังไม่ได้ออกประกาศจริงๆ การประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ควรเป็นการพิจารณารับรองประกาศที่จะออก แต่กลับเป็นการพิจารณามติที่ไม่ชอบ เหตุผลที่บอกว่ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะกว่านั้นคิดว่าตัวเลขนั้นก็ไม่ถูกต้อง เพราะการสำรวจที่ทำเป็นการถามความเห็นต่อประกาศ ไม่ใช่รับฟังความคิดเห็นต่อกรรณการลงมติ

จีทำตลาดให้ชัดเจน

จริงๆ มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในจำนวนใกล้เคียงกัน แล้วเอาตัวเลขรายชื่อเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วย แต่ขณะเดียวกันก็ไม่หยิบรายชื่อประชาชนที่ให้แบนตั้ง 6 หมื่นรายชื่อ ที่ลงใน change.org มาด้วย แสดงว่าคุณต้องการกลับมติและคำดูจากการต่อสู้ของรศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็เห็นชัดว่าไม่ได้มีการลงมติที่ชัดเจน เพราะมติวันที่ 27 พ.ย.ไม่ชอบธรรม ก็ต้องกลับไปชี้มติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ก็คือการแบนสารเคมี กระทรวงเกษตรฯ ก็ต้องไปจัดทำประกาศให้ชัดเจน และมาพิจารณาประกาศเพื่อให้เห็นหน้าเรื่องนี้ แม้ว่าถึงกำหนดวันที่ 1 ธ.ค.แล้วก็ตาม เลื่อนไปวันสองวันคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

“สัปดาห์ที่แล้วเสียงในรัฐสภา 423 ต่อ 0 บอกว่าเราจะมีเกษตรยั่งยืนในปี 2573 และให้แบน 3 สารนี้ แต่วันที่ 27 พ.ย. กลับบอกว่าให้ยึดการจะแบน 2 สาร เหลืออีกตัวไม่แบน พวกนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาหรือ ความไม่คงเส้นคงวาเหล่านี้เป็นปัญหามาก ไม่เห็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้มองเป็นภาพรัฐมนตรี ไปยื่นเคียงข้างบริษัทสารเคมี เพราะคุณไม่เชื่อว่าเกษตรอินทรีย์ทำในระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งมีกรรณการเป็นรูปธรรมแล้วแต่ไม่ถูกนำเสนอ และถ้ายืนยันว่าจะเอาแบบนี้ก็ทำตลาดให้ชัดเจนแล้วเราจะทดสอบว่า

สินค้าหรือไหนบ้างที่มีไกลโฟเซต เราจะทดลองไปเรื่อยๆ ให้มันรู้ไป อย่างน้อยเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค” น.ส.สารีกล่าว

สุริยะยันมติถูกต้องตามกฎหมาย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้เลื่อนการใช้สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต ว่า ขอยืนยันว่ามติที่ประชุมถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่ได้เข้าผิดตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ระบุ เพราะได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วว่าที่ประชุมได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่าง โดยมีมติของคณะกรรมการกำหนดวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ เลื่อนจาก 1 ธ.ค.62 เป็น 1 มิ.ย. 63

ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป และให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 4 เดือน นับจากวันที่มีมติ

ชัชชาติเปิดแคมเปญดูแลคนกรุง

เวลา 14.30 น. ที่ลานกิจกรรม ชุมชนโรงหมอลองเตย เขตคลองเตย กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม จัดกิจกรรม “ชัชชาติ ชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังนายชัชชาติประกาศความพร้อมอาสาดูแลกรุงเทพฯ โดยมี นายฉันทชาย สิทธิพันธุ์ ผอ.พื้นที่นายชัชชาติ รองผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองประธานวุฒิสภา นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โฆษกคณะอดีตรัฐมนตรีเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. นายพรินัฐ วัชรสินธุ ไอติม หลานชาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล ฮาร์ท นักร้อง และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

ในงานมีการออกบูธแสดงความคิดเห็นพัฒนาและสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ จำนวน 15 บูธ ประกอบด้วย 1.We space 2.ข้อเท็จ

จริงของกทม. จากข้อมูลทางการและจากสื่อสังคม 3.traffic 4.bangkok mobility 5.Uddc CEUS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.ย่านเศรษฐกิจ กิด ผิดิต ชาย 7.ยังชน 8.Thawell mayday 9.tuk tuk shop 10. via bus 11.tact social consulting 12.we learn academy 13. trash lucky 14. big tree และ 15.bangkok green link

ยาลงสมัครอิสระ

นายชัชชาติกล่าวว่า การจัดงานวันนี้ไม่ได้เป็นการเปิดตัว แต่มาแสดงเจตจำนงเพราะว่าตั้งใจอยากจะทำสมัครผู้ว่า กทม. ในสังกัดอิสระ หากมีการประกาศเลือกตั้งผู้ว่า กทม. กลุ่มคนที่มาวันนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่สนับสนุนแต่เป็นคนกรุงเทพฯ ที่ชวนมาแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อจะได้มีไอเดียที่ดีและไม่ให้เกิดอะไรที่ผิดเพี้ยน เพราะงานของกทม. ต้องอาศัยแนวร่วมการลงอิสระ เชื่อว่าจะหาแนวร่วมได้มากขึ้น เพราะเท่าที่ออกไปพูดคุยกับประชาชนพบว่าคนจำนวนมากเมื่อการทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้ง การที่ลงอิสระจะทำให้ทุกคนมาร่วมกันทำงานได้มากขึ้น ไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนหรือซับซ้อน แต่อิสระไม่ใช่เรื่องง่าย หากลงนามพรรคแล้วมาเปิดตัวก็จบ แต่การลงอิสระฐานเสียงก็ไม่มี ซึ่งเหนือๆ แต่เชื่อว่าอิสระเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับพรรค แต่เป็นเชิงแนวคิดอยากทำกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น อยากเป็นผู้นำ กทม. ของทุกคน

ตนไม่ได้คิดเรื่องฐานเสียงแต่คิดถึงการทำงานในอนาคต ไม่ได้คิดที่จะชนะเลือกตั้ง

อ่านต่อหน้า 11

● พท.ทำ ต่อจากหน้า 10

แต่ถ้าได้เป็นผู้ว่า กทม. แล้วจะได้มีรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุด จึงต้องการแนวร่วมไว้ประสานงาน ซึ่งกทม. ไม่ได้มีอำนาจ ต้องมีการประสานการทำงานกับรัฐบาล และเอกชน ดังนั้นการลงอิสระถือว่ามีความคล่องตัวในการทำงาน หากมีการประกาศเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ต้องมีการทำโพลเพื่อดูคะแนน เวลานั้นต้องดูภาพรวมทั้งหมด แล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าไม่ลงสังกัดพรรคแน่นอน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เงินของพรรค แต่เป็นเงินตัวเองและระดมจากเพื่อนๆ ไม่ได้เกี่ยวกับพรรค ซึ่งได้เรียนหัวหน้าพรรคไปแล้วว่าจะลงอิสระ

โอดิตร่วมงานด้วย

นายชัชชาติกล่าวกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่พอใจถ้าพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครว่า ไม่ทราบรายละเอียด เพราะว่าไม่ได้คุย เมื่อบอกลงอิสระไปแล้ว ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไร ถือว่าให้เกียรติพรรค พรรคเพื่อไทยมีจุดคิดหลายอย่างและที่เอามาใช้ในวันนี้เป็นแนวคิดมาจากพรรคเพื่อไทยเช่น การลงพื้นที่มาคุยชุมชน ดูความเป็นอยู่ประชาชน

ไม่กังวลว่างานวันนี้จะเป็นการเปิดตัว แต่ทำด้วยความสนุก ด้วยความหวังที่จะทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้น เราไม่ได้ทะเลาะกับใคร หรือขัดแย้งกับใคร ยังมีคนมาลงสมัครอิสระเยอะๆ ยังดี แพ้ชนะ ก็ไม่อะไร ที่เปิดตัววันนี้เพราะจะปีใหม่อแล้ว จะให้การบ้านกลับไปคิดต่อว่าแต่ละคนจะทำอะไรให้ดีขึ้นมา และหลังปีใหม่จะมีการทำเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่องในเรื่อง ขยะ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพราะหัวใจของกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ที่กทม. แต่อยู่ที่ประชาชนต้องร่วมมือกัน กทม. มีอำนาจแค่ระดับหนึ่ง แต่กรุงเทพฯ คือเมือง ประชาชนต้องตื่นรู้ ต้องมีส่วนร่วมให้ความเห็น และมีการติดตามการทำงานของ กทม. อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าอยากทำกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น เพราะประชาชนจะอยู่ยาวนานที่สุด ผู้ว่า กทม. มา 4 ปีก็ไป แต่ประชาชนจะเป็นตัวกำกับ กทม. ในระยะยาว

นายพริษฐ์กล่าวว่า วันนี้มาในฐานะประชาชน มาแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งสิ่งที่สามารถจับเปลี่ยนได้จริงคือเรื่องรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาแนวคิดแก้ปัญหาคมนาคม โดยวันนี้มีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่ม หลายวัย ที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นหลายประเด็นว่าอีก 5-10 ปี จะพบอะไร ทั้งสังคมสูงวัย ความเหลื่อมล้ำ การที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น

พปชร. อื้อนอมีผู้ว่า กทม.

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ประสานงาน พปชร. เขตบึงกุ่ม นายฉัฐพล ติปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กก.บห.พปชร. เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรค เขตบึงกุ่ม โดยมี นายแมน มณีวัลย์ เป็นผอ.ศูนย์ประสานงาน มีส.ส.กทม. ของพรรคร่วมงาน อาทิ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.บางกะปิ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.คลองเตย เป็นต้น

นายฉัฐพลกล่าวว่า ที่ผ่านมามีพรรคมี

ตัวแทนทำงานในพื้นที่ กทม. ในระดับท้องถิ่น มาตลอด เพื่อรับฟังและแก้ปัญหาให้ประชาชน และขณะนี้ก็ได้เตรียมวางแผนทางการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่จะมาถึงทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่า กทม. ไว้แล้ว และจะประกาศความชัดเจนทั้งนโยบายและตัวบุคคลเมื่อถึงเวลาเนื่องจากต้องรอให้ภาครัฐประกาศวัน เวลา และกระบวนการต่างๆ ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งก่อน เรามั่นใจว่าเราจะหาบุคลากรมาเป็นทีมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน โดยต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของกทม. และแก้ไข ทำให้ดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ รวมถึงนำนโยบายของพปชร. ไปปฏิบัติได้จริง

ขณะนี้เรามีนายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่า กทม. มีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตรองผู้ว่า และนางทยา ติปสุวรรณ รองผู้ว่า ภรรยา รมว.ศึกษาธิการ จึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัญหาในพื้นที่กทม. ที่เราได้รับฟังจะดำเนินการแก้ไข ถึงแม้จะไม่ได้ทุกเรื่องแต่ก็จะแก้ปัญหาและทำงานร่วมกันเป็นทีม และขณะนี้พรรค มีส.ส.กทม. ถึง 12 คน ทั้งในพื้นที่ชั้นในและ กทม. ตะวันออก จึงมั่นใจว่าจากนี้เราต้องมีผู้ว่า กทม. ในนามของพปชร. ด้วย จึงขอโอกาสให้พิจารณาบุคลากรของพรรคเข้าไปทำงานด้วย

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พรรคอยู่ระหว่างพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีการทาบทามมาจากหลายส่วน โดยเรามีการสำรวจความนิยมของผู้ที่เราจะพิจารณาคัดเลือก แต่ยังไม่มีขอเปิดเผยชื่อ คนที่จะมาเป็นผู้ว่า กทม. ก็ไม่ใช่ทำงานเก่งอย่างเดียวแต่ต้องทำงานเป็นทีมได้ด้วย นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณานโยบายของคนที่เข้ามาเป็นทีมงาน ยืนยันว่าพปชร. หาคณะลงสมัครได้แน่นอนและเมื่อเปิดตัวแล้วไม่น่าจะเป็นคนที่ชาวทม. ผิดหวัง ส่วนจะเลือกใครนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชน

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งผู้หญิงลง นายฉัฐพลกล่าวว่า การเลือกตั้งดังกล่าวก็เปิดกว้าง โดยคนที่จะมาบริหารก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วย